
ዓርብ 83ኛ ዓመት ቁጥር 200 መጋቢት 20 ቀን  2016   ዓ.ም   ዋጋ 10:00 ብዕራችን ለኢትዮጵያ ህዳሴ ይተጋል!

 “የኮሪደር ልማቱ ከተማዋን ... ወደ ገጽ 6  ዞሯል

ኮሚሽኑ በቀጣዮቹ አስር  ... ወደ ገጽ 6  ዞሯል

-	 ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ (ዶ/ር)

“የኮሪደር ልማቱ ከተማዋን በአፍሪካ ከሚጠቀሱ 
ዋና ከተሞች አንዷ ለማድረግ ያስችላል”

ማርቆስ በላይ	

አዲስ	አበባ፡-	የአዲስ	አበባ	ኮሪደር	ልማት	ከተማዋን	
በአፍሪካ	 ከሚጠቀሱና	 ሻል	 ካሉ	 ዋና	 ከተሞች	 አንዷ	
ለማድረግ	የሚሠራ	ነው	ሲሉ	ጠቅላይ	ሚኒስትር	ዐቢይ	
አሕመድ	(ዶ/ር)	ገለጹ፡፡
ጠቅላይ	ሚኒስትሩ	 የአዲስ	 አበባ	 ከተማን	 የኮሪደር	

ሥራ	ከሚያስፈጽሙ	አካላት	ጋር	ባደረጉት	ግምገማ	ላይ	
እንደገለጹት፤	 የአዲስ	 አበባ	 የኮሪደር	 ልማት	 ከተማዋን	
በአፍሪካ	 ከሚጠቀሱ	 ዋና	 ከተሞች	 አንዷ	 ለማድረግ	
የሚሠራ	ነው፡፡
የልማቱ	 ዓላማ	 የተሠሩና	 በነጥብ	 የሚጠቀሱ	

ቦታዎችን	በማያያዝ	የከተማዋን	ውበትና	መልክ	ማሳየት	
ነው	 ያሉት	ጠቅላይ	ሚኒስትሩ፤	 አዲስ	 አበባን	 በአፍሪካ	
በከፍተኛ	 ደረጃ	 ከሚጠቀሱና	 ሻል	 ካሉ	 ዋና	 ከተሞች	
አንዷ	ለማድረግ	የሚሠራ	ነው	ብለዋል፡፡
አዲስ	አበባን	አፍርሶ	የመሥራት፣	መልሶ	የመገንባት፣	

የማፅዳት	ሥራ	ከዓመታት	በፊት	ለሕዝብ	የተገባውን	ቃል	
ለመፈጸም	 የሚከናወን	 መሆኑን	 ጠቅሰው፤	 ከተማዋን	
እንደስሟ	 አዲስ	 አበባና	 ለነዋሪዎቿ	 ምቹ	 ለማድረግ	
የተገባውን	 ቃል	 በተግባር	 ለመተርጎም	 መሆኑንም	
ገልጸዋል፡፡
የገባነውን	 ቃል	 መፈጸም	 የማንችል	 ሰዎች	 ከሆንን	

የሚታሰበውን	 የተሻለ	 ሀገር፣	 ልማት	 እና	 ብልጽግና	
ማረጋገጥ	እንደማይቻል	የገለጹት	ዐቢይ	(ዶ/ር)፤	የልማቱ	
ዓላማ	የተሠሩና	በነጥብ	የሚጠቀሱ	ቦታዎችን	በማያያዝ	
የከተማውን	ውበትና	መልክ	ማሳየት	ነው	ብለዋል፡፡

መዓዛ ማሞ	

አዲስ	አበባ፡-	በቀጣዮቹ	አስር	ቀናት	ውስጥ	በተመረጡ	ክልሎች	
አጀንዳ	 የማሰባሰብ	ሥራ	እንደሚጀምር	 የኢትዮጵያ	ሀገራዊ	ምክክር	
ኮሚሽን	ገለጸ።
የምክክር	 ኮሚሽኑ	 ዋና	 ኮሚሽነር	 ፕሮፌሰር	 መስፍን	 አርዓያ	

ለኢትዮጵያ	 ፕሬስ	 ድርጅት	 እንደገለጹት፤	 አሁን	 ላይ	 ኮሚሽኑ	 በ10	
ክልሎች	 የተሳታፊዎች	 ልየታ	 አጠናቋል፡፡	 በአጀንዳ	
ማሰባሰብ	 ሂደት	 የሚወከሉ	 የወረዳ	 ተወካዮችን	
የማስመረጡ	ሥራ	እየተጠናቀቀ	በመሆኑ	በቀጣዮቹ	
አስር	 ቀናት	 የአጀንዳ	 ማሰባሰብ	 ሥራ	 ለመጀመር	
ዝግጅት	እያደረገ	ነው፡፡
አጀንዳ	 የማሰባሰቡ	 ሥራ	 የሚተገበረው	 ሥራዎች	

ሙሉ	 ለሙሉ	 በተጠናቀቁባቸው	 ክልሎች	 እንደሆነ	 የገለጹት	
ዋና	 ኮሚሽነሩ፤	 የየወረዳው	 ተወካዮች	 ወደ	 ክልል	 እንዲመጡ	
ተደርጎ	ከክልል	ባለድርሻ	አካላት	ጋር	በመወያየት	አጀንዳዎቻቸውን	
ይመርጣሉ	ብለዋል፡፡

ኮሚሽኑ በቀጣዮቹ አስር ቀናት አጀንዳ 
የማሰባሰብ ሥራ ይጀምራል

ፕሮፌሰር መስፍን አርዓያ 

ማርቆስ በላይ	

እልፍ	 እናቶች	 በእንጨት	 ጭስ	 የሚጨናበሱባትን፤	
እልፍ	 መንደሮች	 ጨለማ	 የተዋጡባትን	 ሀገር	
ደጇን	 ጭስ	 አልባ	 ቀየዎቿንም	 የብርሃን	 ፈርጥ	
ያስዋባቸው	 ለማድረግ	 የተተለመ	 ትልም	 ነው	 -	 ዓባይ	
ግድብ።
የግድቡ	 ግንባታ	 ከ13	 ዓመታት	 በፊት	 መጋቢት	 24	

ቀን	 2003	 ዓ.ም	 ነበር	 የተጀመረው፡፡	 ለሺህ	 ዓመታት	
ሲፈስ	 የነበረው	 የዓባይ	 ወንዝ	 ለሃገራችን	 ሁነኛ	 የልማት	
አቅም	 እና	 የብርሃን	 ምንጭ	 ለመሆን	 በሩ	 የተከፈተበትን	

ከሰል እየሸጡ ለዓባይ ግድብ 
ከ100 ጊዜ በላይ ቦንድ የገዙ እናት

ከሰል እየሸጡ   ... ወደ ገጽ 6  ዞሯል

ፋንታነሽ ክንዴ

አዲስ	 አበባ፡-	 በፋይናንስ	 ዘርፍ	 የሴቶችን	
ተጠቃሚነትና	 የአመራር	 ሰጪነት	 ሚና	
ለማሳደግ	 በትኩረት	 መሥራት	 እንደሚገባ	 	
የኢትዮጵያ	 ብሔራዊ	 ባንክ	 አስታወቀ።	 	
የኢትዮጵያ	 የፋይናንስ	 ባለሙያ	 ሴቶች	
ኔትዎርክ	ትናንት	ተመሥርቷል፡፡
በምሥረታ	መርሐ	ግብሩ	ላይ	የባንኩ	ገዥ	

ማሞ	ምሕረቱ	እንደገለጹት፤	ባለፉት	ዓመታት

በፋይናንስ ዘርፍ 
የሴቶችን ተጠቃሚነትና 
የአመራር ሰጪነት ሚና 

ማሳደግ ይገባል
- የኢትዮጵያ የፋይናንስ ባለሙያ 

ሴቶች ኔትዎርክ ተመሠረተ

በፋይናንስ ዘርፍ ... ወደ ገጽ 6  ዞሯል

 አቶ ማሞ ምሕረቱ



አዲስ ዘመን    ዓርብ መጋቢት 20 ቀን 2016 ዓ.ምገጽ 2

ዜና

ራስወርቅ ሙሉጌታ 

አዲስ አበባ፡- በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ የልማት 
ሥራዎች የሚተባበሩ ባለሀብቶች ተሳትፎ ለከተማዋ 
ሁለንተናዊ ዕድገት  ትልቅ አቅም እየፈጠረ መሆኑን 
ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩ። 

በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ለአቅመ ደካሞች 
የሚገነቡ የመኖሪያ ቤት ሕንጻዎች መሠረት ድንጋይ 
ትናንት ተቀምጧል፡፡ 

የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ 
የመሠረት ድንጋይ ባስቀመጡበት ወቅት እንደተናገሩት፤ 
ግንባታው ከተማ አስተዳደሩ እያከናወናቸው ካሉ ሰው 
ተኮር የልማት ተግባራት አንዱ ነው። የቤት ግንባታ 
ሥራ በመንግሥት ብቻ ተሠርቶ የሚሸፈን አይደለም። 

ሰው ተኮር የልማት ተግባራቱ የባለሀብቶችና 
አጠቃላይ የማኅበረሰቡን አቅም መጠቀምና ተሳትፎ 
የሚጠይቁ ናቸው ብለዋል።  

የቤቶቹ መገንባት ለበርካታ ዜጎች ትልቅ አፎይታን 
የሚሠጥ መሆኑን ጠቅሰው፤ በተጨማሪም ግንባታዎቹ 
የአዲስ አበባ  ዕድገት ቀጣይነት  የሚረጋገጠው 
በነዋሪዎች ሕይወት መቀየር ጭምር መሆኑን ማሳያ 
የሚደረጉ ይሆናሉ ሲሉ ገልጸዋል፡፡

አንደ ከንቲባዋ ገለጻ፤ ባለሀብቶች የከተማዋን ጥሪ 
በመቀበል ካላቸው ሳይሆን ከጎደላቸውም እየሰጡ 
ድጋፍ እያደረጉ ይገኛል። ይህም አሁን የሚገነቡትን 
ቤቶች ጨምሮ በከተማዋ ያለው የባለሀብቶች ተሳትፎ 
የከተማዋን ብልጽግና ለማሳካት ትልቅ ድርሻ ያለው 
ሆኗል። 

የክፍለ ከተማው ዋና ሥራ አስፈጻሚ ብርሃኑ አበራ 
በበኩላቸው፤ እየተሠሩ ያሉት ሰው ተኮር ሥራዎች 
የከተማዋን ገጽታና የዜጎችን የኑሮ ሁኔታ ለመቀየር 
የሚያስችሉ ናቸው ብለዋል።  

ከተማዋ የአፍሪካ ኅብረትና የሌሎች በርካታ ዓለም 

አቀፍ ተቋማት መቀመጫም በመሆኗ ስሟንና ክብሯን 
በሚመጥን ልክ ለማሳደግ የሚያስችሉ ሥራዎች 
እየተሠሩ እንደሚገኙ አብራርተዋል። 

ከዚሁ በተጓዳኝ የነዋሪዎችን የቤት ጥያቄ ለመመለስ 
የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ሰፋፊ ሥራዎች 
በመሠራታቸው  ለዜጎች ትርጉም ያለው ምላሽ መስጠት 

መቻሉን ጠቁመዋል።  
እንደ ክፍለ ከተማም የከተማ አስተዳደሩ በጎ 

ፈቃደኛ ነዋሪና ባለሀብቶችን በማሳተፍ የአሁኑን 
የአቅመ ደካሞች ቤት ግንባታ ጨምሮ  በርካታ 
ሥራዎች እየተከናወኑ እንደሚገኙ አስረድተዋል።  

በቀጣይም የተጀመሩትን በፍጥነት በማጠናቀቅ 

ከማኅበረሰቡ ጋር በመሆን ሌሎች ሰው ተኮር 
ሥራዎችን አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል ብለዋል። 

በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የሚገነቡት ባለ 
አምስት ወለል ሦስት  ሕንጻዎች 108 ቤቶችን የሚይዙ 
ሲሆን፤  የቤቶቹ ግንባታ በሚቀጥሉት ዘጠና ቀናት 
ይጠናቀቃሉ ተብሎ ይጠበቃል።

አማን ረሺድ

አዲስ አበባ፡- ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ሕዝበ ሙስሊሙ 
ፈጣሪን ሊለምንና የተቸገሩ ወገኖችን ሊደገፍ እንደሚገባ 
የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት 
ፕሬዚዳንት ሸይኽ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ ገለጹ፡፡ 

ታላቁ የጎዳና ላይ ኢፍጧር መርሐ ግብር ለአራተኛ 
ጊዜ “ኢፍጧራችን ለአንድነታችን” በሚል መሪ ሃሳብ በአዲስ 
አበባ ተካሂዷል፡፡ 

በመርሐ ግብሩ ላይ ንግግር ያደረጉት የኢትዮጵያ 
እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሸይኽ 
ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ፤ ዘላቂ ሠላም እንዲሰፍን ሕዝበ 
ሙስሊሙ በአንድነት ፈጣሪውን ሊለምንና በተለያዩ 
ምክንያቶች ከቀያቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን ሊደገፍ ይገባል 
ብለዋል።

በአንድነት ተሰባስበን በጎዳና ላይ ስናፈጥር ያለው 
ደስታው ትልቅ ነው ያሉት ፕሬዚዳንቱ፤ ሕዝበ ሙስሊሙ 
ለሠላም ዘብ መቆም አለበት ሲሉ ገልጸዋል፡፡

በተለያዩ አደጋዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው 
በጎዳና ላይ የሚገኙ ወገኖችን ስናስብ ከፍተኛ ኅዘን ይሰማናል  
ያሉት ሸይኽ ሐጂ ኢብራሂም፤ ሠላም እንዲሰፍን ሁሉም 
አካላት የበኩላቸውን ሚና ሊወጡ እንደሚገባ ገልጸዋል፡፡

የመርሐ ግብሩ የበላይ አስተባባሪ ኡስታዝ አቡበክር 
አሕመድ እንደተናገሩት ታላቁ የጎዳና ላይ ኢፍጧር አንድነትን 

ማርቆስ በላይ 

አዲስ አበባ፡- ባለፉት ሰባት ወራት በክልሉ ከ150 
ሺህ በላይ አርሶ አደሮች በሌማት ትሩፋት እየተሳተፉ 
መሆኑን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ግብርና ቢሮ 
አስታወቀ። በክልሉ 222 ነጥብ 1 ሚሊዮን ሊትር ወተትና 
113 ነጥብ 4 ሚሊዮን እንቁላል ምርት ማምረት መቻሉም 
ታውቋል፡፡ 

የክልሉ ግብርና ቢሮ የእንስሳትና ዓሣ ሀብት ልማት 
ዘርፍ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ታመነ በቀለ ለኢትዮጵያ 
ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት፤ በክልሉ ከ150 ሺህ በላይ 
አርሶ አደሮች በሌማት ትሩፋት  እየተሳተፉ ይገኛሉ። 
በዚህም ባለፉት ሰባት ወራት ክልሉ የሌማት ትሩፋት 
እንቅስቃሴ 222 ነጥብ 1 ሚሊዮን ሊትር ወተትና 113 ነጥብ 
4 ሚሊዮን እንቁላል ምርት ተመርቷል፡፡

ከ150 ሺህ በላይ አርሶ አደሮች በመንደር ተደራጅተው 
በወተት፣ ማር፣ ዶሮ፣ ሥጋና ዓሣ ልማት ተሠማርተዋል 
ያሉት አቶ ታመነ፤ በመንደርነት ያልታቀፉ አካባቢዎች 
በመደበኛ የእንስሳትና ዓሣ ልማት ሥራዎች ተሰማርተዋል 
ብለዋል፡፡

በሰባት ወራቱ 222 ነጥብ 1 ሚሊዮን ሊትር ወተት 
ምርት መመረቱን ጠቅሰው፤ ምርቱ በ122 የተደራጁ 
መንደሮች 14 ሺህ 420 አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ማድረግ 
መቻሉን ጠቁመዋል፡፡

በሰባት ወራት 113 ነጥብ 4 ሚሊዮን እንቁላል 
ማምረት ተችሏል ያሉት ምክትል ኃላፊው፤ በተያዘው 
ዓመት 218 መንደሮችን መድረስ የተቻለ ሲሆን 21 ሺህ 
800 አርቢዎችን ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል ብለዋል፡፡

በእንስሳት ዝርያ ማሻሻል 6 ሺህ 256 አዳዲስ 
ጥጃዎችን ማግኘት መቻሉንም ተናግረዋል፡፡

በማር ምርት 22 ሺህ 615 ቶን ማምረት መቻሉን 
ጠቅሰው በተያዘው ዓመት 197 መንደሮች ላይ መድረስ 
መቻሉን ገልጸዋል፡፡

በግብዓት ማሰራጨት 31 ሺህ 480 ዘመናዊ ቀፎዎችን 

የማሰራጨት ሥራ መሠራቱን በመግለጽ፤ 3 ሺህ 940 አርሶ 
አደሮችን ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን አመላክተዋል፡፡

በዓሣ ምርት በባሮ፣ ግልገል ጊቤ 3፣ ጎጀብ ወንዞች 
ላይ በስፋት እንደሚመረት ገልጸው፤ 883 ነጥብ 9 ቶን 
ዓሣ ማምረትና ለምግብነት እንዲውል ማድረግ ተችሏል 
ብለዋል፡፡

በዓሣ ምርት ላይ 919 አርሶ አደሮችን ለማሳተፍ 
እየተሠራ እንደሚገኝ የገለጹት አቶ ታመነ፤ በዚሁ ዘርፍ 
በሰባት ወራት 15 መንደሮችን ማደራጀት መቻሉን 
ገልጸዋል፡፡

ባለፉት ሰባት ወራት 4 ሺህ 669 በሬዎችን በማድለብ 
ለገበያ መቅረቡን ጠቅሰው፤ 88 የሥጋ ምርት መንደሮች 
እና 2 ሺህ 640 አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ መሆናቸውን 
ተናግረዋል፡፡

በመጨረሻም የሥጋ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ 
8 ሺህ 600 በጎችና 8 ሺህ 600 ፍየሎችን ማሞከት 
መቻሉንም ገልጸዋል፡፡

የምናንጸባርቅበት፣ ያለው ለሌላው የሚያካፍልበት 
እንዲሁም አብሮነት የበለጠ የሚጎለብትበት ነው። 

ረመዷን የአንድነትና የመተባበር መንፈስን የያዘ 
ወር መሆኑን ገልጸው፤ እንደ ሀገር አንድነታችን ለማሳደግ 
አስተዋፅዖ እንዳለው ተናግረዋል።

ጾመኞች በሚያፈጥሩበት ጊዜ የሚያደርጉት ዱዓ 
በፈጣሪ ዘንድ ተቀባይነት ያለው መሆኑን ገልጸው፤ በጦርነት 
ሳቢያ በችግር ውስጥ ለሚገኙ ወገኖች ጸሎት (ዱዓ)  
እንዲያደርግ ምዕመናኑን ጠይቀዋል።

የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት 
ፕሬዚዳንት ሸይኽ ሡልጣን አማን ኤባ በበኩላቸው፣ 
ለታላቁ የጎዳና ላይ ኢፍጧር ስኬት አስተዋፅዖ ያበረከቱ 
አካላትን አመስግነዋል። 

ታላቁ የጎዳና ላይ ኢፍጧር በሠላም እንዲጠናቀቅ 
ሥርዓቱን በጠበቀ መንገድ እንዲከናወን የአዲስ አበባ ከተማ 
መስተዳድር፣ የጸጥታ አካላትና ሕዝበ ሙስሊሙን ሸይኽ 
ሡልጣን አማን አመስግነዋል፡፡

በመርሐ ግብሩ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 
ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ቡዜና አልቃድር፣ የመጅሊስ 
አመራሮች፣  ኡላማዎች፣ ኡስታዞች እንዲሁም የእምነቱ 
ተከታዮች ተገኝተዋል።

በኢፍጧር መርሐ ግብሩ ላይ ከ20 ሺህ በላይ ሰዎች 
የተሳተፉ ሲሆን ከሁሉም ክፍለ ከተማ የተወጣጡ የቁርዓን 
ንባብ ተወዳዳሪዎች ተሸልመዋል።

የባለሀብቶች ተሳትፎ ለከተማዋ ሁለንተናዊ ዕድገት አቅም ፈጥሯል

ዘላቂ ሠላም እንዲሰፍን ሕዝበ ሙስሊሙ 
ፈጣሪን ሊለምን ይገባል

ፎ
ቶ

፡ 
ሓ

ዱ
ሽ

 አ
ብ

ርሃ

በክልሉ ከ150 ሺህ በላይ አርሶ አደሮች 
በሌማት ትሩፋት እየተሳተፉ ነው

- ከ222 ሚሊዮን ሊትር በላይ ወተት ማምረት ተችሏል

አቶ ታመነ በቀለ
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ዜና

ልጅዓለም ፍቅሬ

አዲስ አበባ፡- የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ለጎረቤት 
ሀገራት መረጋጋት ቅድሚያ የሚሰጥ በመሆኑ በቀጣናው 
የኢትዮጵያ የሠላም መሪነት ሚና አሳድጎታል ሲሉ የሠላም 
ሚኒስትር አቶ ብናልፍ አንዱዓለም ገለጹ።

የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ከሠላም ሚኒስቴርና 
ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ጋር በመተባበር  "ቀጣናዊ  
ሠላምና አብሮነት ለዘላቂ ኢኮኖሚያዊ ትስስር" በሚል መሪ 
ሃሳብ የፓናል ውይይት ትናንት ተካሄዷል፡፡

የኢፌዴሪ ሠላም ሚኒስትር አቶ ብናልፍ አንዱዓለም 
በዕለቱ እንደገለጹት፤ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲው ለጎረቤት 
ሀገራት ቅድሚያ መስጠቱ በቀጣናው የኢትዮጵያን የሠላም 
መሪነት ሚና  አሳድጎታል፡፡

የአፍሪካ ቀንድ ቀጣና የተለያዩ የሽብር ተግባራት 
የሚከናወንበት በመሆኑ ኢትዮጵያ ሽብርተኝነትን 
ለመዋጋት በተለያዩ ሀገራት ዋጋ እየከፈለች መሆኑን 
አንስተዋል፡፡  

ቀጣናዊ ሠላምና ልማት ለማረጋገጥ ሠላምን ማጽናት 
ይገባል ያሉት ሚኒስትሩ፤ ኢትዮጵያ በቀጣናው ሠላም 
በማስፈን ከፍተኛ ሚና እየተጫወተች እንደምትገኝ ነው 
የገለጹት፡፡

አቶ ብናልፍ አክለውም፤ በተለይ ቀጣናዊ ሠላም 
ለማረጋገጥ የጋራ ትርክት በመገንባት የውስጥ ሠላም 
ማሳደግ ወሳኝ ነው ብለዋል፡፡

በቅርቡ ድሬዳዋ ላይ የቀጣናው አብሮነት ለማጠናከር 
በአካባቢው ካሉ የሌሎች ሀገራት ዩኒቨርስቲዎች ጋር 
ውይይት መደረጉን አቶ ብናልፍ ተናግረዋል፡፡

እንደ አቶ ብናልፍ ገለጻ የሀገሪቱን የኢኮኖሚ ትስስር 
ለማሳደግ ነፃ የንግድ ቀጣና መመሥረት ተገቢ ነው። 
ለዚህም  ሠላም ማጽናት ቀዳሚ አጀንዳ ማድረግ አስፈላጊ 
መሆኑን ጠቁመዋል።

በተለያዩ ወቅቶች የሚፈጠሩ ችግሮች በሠላማዊ 

የውጭ ጉዳይ ፖሊሲው በቀጣናው የኢትዮጵያን 
የሠላም መሪነት ሚና አሳድጎታል

ተስፋ ፈሩ 

ሐረር፦ በኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ የልማት ሥራዎች 
አበረታች ውጤት ማስመዝገቡን የሐረሪ ክልል አስታወቀ።

የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ 
ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለፁት፤ በክልሉ 
በግብርና፣ በአረንጓዴ ዐሻራ፣ በጤና እና በትምህርት 
ዘርፎች አበረታች ውጤት ተመዝግቧል።

እንደ ርዕሰ መስተዳድሩ ገለፃ፤ የክልሉን ተጨባጭ 
ሁኔታ ያገናዘቡ የግብርና ሥራዎች እየተካሄዱ ነው። 
በተለይም በበጋ መስኖ  ወጣቶች ተደራጅተው  የአትክልት 
ምርቶችን በማምረት በተፈጠረላቸው የገበያ ትስስር ለገበያ 
እያቀረቡ ይገኛሉ። 

ለአብነትም ኤረር አካባቢ ያሉ የወጣት አርሶ አደሮች 
አደረጃጀቶች ፆሙን ያድር የነበረን መሬት በማልማት 
ሽንኩርት፣ ቲማቲም እና ድንች በስፋት እያመረቱ 
መሆናቸውን አንስተዋል። 

በበጋ መስኖ እየተገኘ ያለው ውጤት የግብርና 
ምርትና ምርታማነትን ከማሳደግ አኳያ ከፍተኛ ጠቀሜታ 
እንዳለው ጠቁመው፣ የአርሶ አደሩን ኑሮም በዛው ደረጃ 
እንደሚቀይር ገልፀዋል። 

የአትክልት ምርቶች በከተማ አካባቢ በከፍተኛ ሁኔታ 
በመፈለጋቸው ምክንያት በሚፈጠረው እጥረት የዋጋ 
መናር ይታይ እንደነበር የጠቀሱት ርዕሰ መስተዳድሩ፤ 
በክልሉ የገጠር አካባቢዎች አትክልት በስፋት መመረት 
መጀመሩ ወደ ከተማው ይቀርብ የነበረውን አቅርቦት 
ስለጨመረ የዋጋ መረጋጋት እንዲኖር አድርጓል ብለዋል። 

በዚህም የሽንኩርትና ቲማቲም ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ 
በመቀነሱ በከተማ አካባቢ ከኑሮ ውድነት ጋር ተያይዞ 
ለነበረው ቅሬታ ምላሽ እየሰጠ እንደሚገኝ አመላክተዋል።

"በክልላችን በአረንጓዴ ዐሻራ የተተከሉ ችግኞች 
ክብካቤ ተደርጎላቸው የፅድቀት መጠናቸው በጥሩ 
ደረጃ ላይ ይገኛል" ያሉት አቶ ኦርዲን፤ በአረንጓዴ ዐሻራ 
ዘንድሮ የሚተከሉ 70 በመቶ የምግብና 30 በመቶ የደን 
የሆኑ ሁለት ነጥብ አምስት ሚሊዮን ችግኞች እየተዘጋጁ 
እንደሚገኙ ተናግረዋል።

አቶ ኦርዲን ገለፃ፤ በክልሉ እየተተከሉ ያሉት ችግኞች 
የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ከፍተኛ እገዛ ያደርጋሉ። 
የአካባቢ መራቆትንም ለመከላከል ያስችላሉ። 

በገጠር አካባቢዎች የጤናው ሥራ ከፍተኛ መሻሻሎች 
ማሳየቱን አመላክተው፣ ጤና ጣቢያዎች በቀዶ ሕክምና 
የማዋለድ ሥራ ጀምረዋል። ይህን ሥራ በማጠናከር የሰው 
ኃይሉን እና መዋቅሩን አደራጅቶ የበለጠ ውጤታማ 
ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል።

በትምህርቱ ዘርፍ በገጠር አካባቢ ጥራት ያለው 
ትምህርት ከመስጠት አኳያ ውስንነቶች እንደነበሩ 
ጠቁመው፤ የውስንነቶቹ ዋና ምክንያት ተማሪዎች የቅድመ 
መደበኛ ትምህርት ሳይማሩ በቀጥታ ወደ አንደኛ ክፍል 
መግባታቸው ስለነበር መንግሥት ችግሩን ለመቅረፍ 
ትኩረት ሰጥቶ በመሥራቱ የቅድመ መደበኛ ትምህርት 
ቤቶች መከፈታቸውን ገልፀዋል። 

በክልላችን ያለው የልማት ሥራ አበረታችና ተስፋ 
ሰጪ በመሆኑ ሕዝባችን በአሁን ጊዜ መንግሥት 
ጥያቄዎቻችንን ይመልሳል የሚል እምነት ይዟል ያሉት 
ርዕሰ መስተዳድሩ፤ በክልሉ እየተከናወኑ ያሉትን አበረታች 
ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ሥራዎች የበለጠ አጠናክሮ 
መቀጠል ያስፈልጋል ብለዋል።

በክልሉ በኢኮኖሚያዊና 
ማኅበራዊ የልማት 

ሥራዎች አበረታች ውጤት 
ተመዝግቧል 

አቶ ኦርዲን በድሪ 

መንገድ በንግግርና በውይይት ከመፍታት ውጪ ሌላ 
አማራጭ የለም ያሉት አቶ ብናልፍ፤ በጦርነት የሚመጣ 
ምንም ዓይነት መፍትሔ ባለመኖሩ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ 
መወጣት እንዳለበት አስገንዝበዋል፡፡

አቶ ብናልፍ፤ በሀገሪቱ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሠላም 
እጦቶች ቢኖሩም አብዛኛዎቹ ወደ አንጻራዊ ሠላም 
ተመልሷል ያሉ ሲሆን፤ ይህንንም ወደ ዘላቂ ሠላም 
በመመለስ የዜጎች ደህንነት ለማስጠበቅ የተለያዩ የትኩረት 
አቅጣጫዎች በማስቀመጥ እየተሠራ ነው ሲሉ ተናግረዋል፡

በሀገሪቱ የነበረው የፖለቲካ ባሕል ዘላቂ ሰላም 
ለማረጋገጥ ከፍተኛ ፈተና እየሆነ መምጣቱን ጠቅሰው፤ 
መንግሥት በሀገሬ ሠላም ጉዳይ ይመለከተናል የሚሉ 

ቡድኖችም ሆነ ግለሰቦች ለመቀበል ዝግጁ መሆኑን 
አስረድተዋል፡፡

የኢዜአ ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ሰይፈ ደርቤ 
በበኩላቸው፤ የመድረኩ ዋና ዓላማ ዜጎች ለጋራ 
ጥቅሞቻቸው በጋራ በመሆን እንዲነጋገሩና እንዲወያዩ 
ለማስቻል ነው።

ኢዜአ በአዋጅ የተጣለበት ኃላፊነት ከመወጣት 
በተጨማሪ ለሕዝብና ለመንግሥት የሚጠቅሙ ሀገራዊና 
ቀጣናዊ አጀንዳዎች በመቅረጽ እየሠራ ይገኛል ብለዋል፡፡

በዕለቱ ቀጣናዊ ትስስርና የሕዝቦች የጋራ ተጠቃሚነት 
እንዲሁም ቀጣናዊ ሠላምና የሕዝቦች አብሮነት የሚሉ 
ሁለት ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል።  

መስከረም ሰይፉ 

አዲስ አበባ፡- የኦሮሚያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት 
የሚያወጣቸውን አዳዲስ የግብርና ቴክኖሎጂዎች ለአርሶ 
አደሩ በስፋት ተደራሽ ማድረግ እንደሚገባ አስታወቀ፡፡ 

የኦሮሚያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና 
ዳይሬክተርና ተመራማሪ ተሾመ ቦጋላ ለኢትዮጵያ ፕሬስ 
ድርጅት እንደገለጹት፤ ኢንስቲትዩቱ ከሚሠራቸው 
የምርምር ሥራዎች መሐከል የግብርናውን ዘርፍ 
የሚያዘምኑ ቴክኖሎጂዎችን መፍጠር አንዱ ነው፡፡ 

በዚህም ኢንስቲትዩቱ የግብርናውን ዘርፍ 
ውጤታማነት የሚጨምሩ እንዲሁም የገበሬውን 
ድካም የሚቀንሱ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን እያወጣና 
እያስተዋወቀ ይገኛል ብለዋል፡፡ 

ተቋሙ የተለያዩ የጥራጥሬ ሰብሎች ማበጠሪያና 
መፈልፈያ ማሽኖችን፣ አረንጓዴ ዐሻራ አስመልክቶ 
ለተለያዩ ችግኞች  የጉድጓድ መቆፈሪያ፣ የእንሰት መፋቂያና 
የበጋ መስኖ ስንዴ መዝሪያ ማሽኖችን እያስተዋወቀ 
እንደሚገኝም አመልክተዋል፡፡ 

አቶ ተሾመ በበጋ ወቅት የቡና መትከያ ጉድጓድ 
መቆፈር አድካሚ መሆኑን በማንሳት የጉድጓድ መቆፈሪያ  
ማሽኑ ግን አንድ ደቂቃ በማይሞላ ጊዜ ሦስት ጉድጓዶችን 
በመቆፈር ጊዜና ጉልበት ቆጣቢ መሆኑን ገልጸዋል፡፡

ሌላኛው ኢንስቲትዩቱ በቅርቡ ካስተዋወቃቸው 
ማሽኖች አንዱ የእንሰት መፋቂያ ሲሆን ይህ እናቶች 
ቆጮን ለማዘጋጀት የሚያደርጉትን አድካሚ ሂደት 
የሚያስቀር ነው ብለዋል፡፡ 

አቶ ተሾመ ዘርፉን ወደ ፊት የሚያራምዱ ሌሎች 
በርካታ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች መኖራቸውን በመግለጽ 
ማኅበረሰቡም  ለቴክኖሎጂዎቹ ከፍተኛ ፍላጎት እያሳየ 
መሆኑን አንስተዋል፡፡ 

ይሁን እንጂ ኢንስቲትዩቱ ቴክኖሎጂዎቹን መፍጠርና 
ለኅብረተሰቡ የማስተዋወቅ እንጂ አባዝቶ የመሸጥ 
ኃላፊነት የሌለው በመሆኑ ቴክኖሎጂዎቹ ወደአርሶአደሩ 
በስፋት እንዲደርሱ የሚመለከታቸው አካላት መሥራት 

እንዳለባቸው ጠቁመዋል።
ኢንስቲትዩቱ ለናሙና ያወጣቸው በርካታ አይነት 

ማሽኖችን አርሶ አደሩ ለመጠቀም ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለው 
አንስተው፤ ቴክኖሎጂዎቹን አባዝቶ ለመሸጥ ፍላጎት ያለው 
አካል አለመኖሩን ዳይሬክተሩ አንስተዋል።

ኢንስቲትዩቱ ማሽኖቹ እንዴት እንደሚሠሩ 
ለወጣቶችን እያስተማረ መሆኑን ገልጸው፤ ተደራጅተው 
አባዝተው መሸጥ የሚፈልጉ ወጣቶች እንዲሁም 

ኢንዱስትሪዎች ያለምንም የባለቤትነት መብት ጥያቄ 
የማሽኑን አሠራር በመውሰድ ለገበያ ማቅረብ እንደሚችሉም 
አሳውቀዋል።

አቶ ተሾመ እንዳመለከቱት፤ ኢንስቲትዩቱ በዚህ 
ዓመት አንድ ሺ 355 የተለያዩ አይነት ምርምር ሥራዎችን 
እየሠራ ሲሆን፤ በዓመቱ መጨረሻ ላይ ውጤታማነታቸው 
ተረጋግጦ ይፋ የሚሆኑ አዳዲስ የግብርና ቴክኖሎጂዎች 
ይኖራሉ።  

ኢንስቲትዩቱ የሚያወጣቸውን አዳዲስ የግብርና 
ቴክኖሎጂዎች ተደራሽ ማድረግ ይገባል
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ርዕሰ አንቀፅ ነፃ ሃሳብ
ይህ አምድ በተለያዩ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ዜጎች ነፃ ሀሳባቸውን 
የሚሰጡበት ነው።በዓምዱ ላይ የሚወጡ ጽሁፎች 

የዝግጅት ክፍሉን አቋም አያመለክቱም።

የአፍሪካ ብርሃን

ግንቦት 30 ቀን 1933 ዓ.ም ተቋቋመ

አዲስ ዘመን
የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ

ስልክ ቁጥር - 011-126-42-22
ኢሜል ፡- epa@press.et

ዋና አዘጋጅ
አንተነህ ኃ/ብርሃን ወ/መድህን 

አድራሻ 
ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከ 
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ኢሜይል - anteneh.hailebirhan@press.et
ስልክ ቁጥር - 011-1-26-42-40

የገበያ ልማትና ፕሮሞሽን ዘርፍ
ኢሜይል - etpresspromotion@gmail.com 

ስልክ - 011-126-43-41
ፋክስ - 011-811-13-15

የዝግጅት ክፍል ፋክስ - 251-011-1-56-98-62

ማከፋፈያ :- ስልክ ቁጥር - 011-157-02-70

የማስታወቂያ መቀበያ ክፍል
ስልክ ቁጥር - 011-156-98-73
ፋክስ - 011-126-58-12
ቴሌግራም - 097- 608-47-07 - Press

የማስታወቂያ ሽያጭ ማስተባበሪያ
ስልክ - 011-1-26-43-39

የአዲስ ዘመን ማኔጂንግ ኤዲተር
ወንድወሰን ሽመልስ ታደሰ 
ስልክ፡- 011 126 4200 
Email:- wendweson.shimelis@press.et

       wendwesonshimelis@gmail.com 

የዜና ማዕከል ዋና አዘጋጅ 

ወርቁ ማሩ
Email:- workumaru2@gmail.com

የአዲስ ዘመን ምክትል ዋና አዘጋጆች 
• ኃይሉ ሣህለድንግል
• እስማኤል አረቦ
• ቦጋለ አበበ  

በእምነት   

የዛሬ 13 ዓመት የዓባይ ግድብ መሠረት ድንጋይ ሲጣል 
ብዙዎቻችን እንዴት ሆኖ የሚል ጥርጣሬ ልባችን ውስጥ 
ጭሮ ነበር። ይህ ሃሳባችን ለሀገራችን ቅን ካለመመኘት 
ወይም ደግሞ የመበልጸግ ፍላጎት አጥተን ሳይሆን 
አቅማችንን አይተን ግንባታው የሚጠይቀውን ወጪ 
ፈርተን ነው። ያም ቢሆን ግን ኢትዮጵያውያን ወትሮም 
ቢሆን ከጨከኑና በአንድ ከተነሱ የሚሳናቸው ነገር 
አለመኖሩን ያሳዩበት ድንቅ ሥራ ነው፡፡

በጋራ ጥረታችንም አሁን የዓባይ ግድብ ወደ 
መጠናቀቁ ደርሷል፡፡ ዛሬ ላይ የሥራውን 98 በመቶ 
ለማገባደድ  ችለናል። በእውነት ይህ ለእኛ ትልቅ ደስታ 
ኩራት የአንድነታችንንና የኅብረታችን ማሳያ የመቻላችን 
ውጤት በመሆኑ  ሁላችንም ልንኮራ ይገባል፡፡  

ዛሬ ላይ የዓባይ ግድብ 98 በመቶ ደረሰ እንበል እንጂ 
ባለፉት 13 ዓመታት ያየናቸው ችግሮች፤ የደረሱብን ውጣ 
ውረዶች እንዲህ በቀላሉ የሚታዩ አይደሉም። የመልማት 
ፍላጎታችን ያልተዋጠላቸው የዓረቡ ዓለም ሀገራትና 
ምዕራባውያኑ በቻሉት ሁሉ ከረዥሙ ጉዟችን ሊያሰናክሉን 
ያልቆፈሩት ጉድጓድ አልነበረም። እኛ ኢትዮጵያውያን ግን 
ወትሮም ቢሆን ለእነሱ በትር ዋጋ የምንሰጥ አይደለንምና 
መሪዎቻችን በዲፕሎማሲው እኛ ደግሞ አቅማችን 
የቻለውን ሁሉ ወደ ግድባችን በመወርወር ስኬታማ 
ለመሆን በቅተናል። እንኳን ደስ ያላችሁ! እንኳን ደስ አለን! 

ኢትዮጵያ ከጥንት እስከ ዛሬ የጀግንነት፤ የአይበገር 
ባይነት ብሎም የደግነትና ተሳስቦ የመኖር ምሳሌ ናት። አዎ 
ይህንን ሁኔታ ደግሞ በተለያዩ አጋጣሚዎች አሳይተናል፤ 
አሳክተናልም። ዓባይ ወንዛችንን ተጠቅመን እንልማ 
ስንል ጎረቤቶቻችንን እናክስር ወይም ችግር ላይ እንጣል 
ማለት እንዳልሆነ በቃልም በተግባርም በተደጋጋሚ 
አረጋግጠናል፡፡    

አዎ እኛ ብቻችንን የምንበላ ስግብግብ ወይም ራስ 
ወዳዶች አይደለንም፡፡ ጎረቤቶቻችንን እንደራሳችን 
የምንወድ ችግራቸውን ችግራችን፤ መልማታቸውን 
መልማታችን የምናደርግ ኩሩ ሕዝቦች ነን።

ይህንን የቆየ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣውን 
እኛነታችንንም በታላቁ ዓባይ ግድባችን ደግመነዋል፡፡ 
እናት መቀነቷን ፈታ፤ አባት ከልጆቹ ጉሮሮ ቀንሶና ነጥቆ 
የመንግሥት ሠራተኛው ኑሮን ተቋቁሞ ነጋዴው ትርፉን 
ትቶ ባለሀብቱ ካለው ቀንሶ ብቻ ሁሉም የአቅሙን አድርጎ 
ያሠራው ግድብ ለሌሎች ሀገሮችም በሚጠቅም መልኩ 
አዘጋጅተነዋል። አሁን ከሁላችንም የሚጠበቀው በፍቅርና 
በሠላም የሀብቱ ተቋዳሽ መሆን ብቻ ነው ብዬ አስባለሁ። 

በሌላ በኩልም ይህ ግድብ ኢትዮጵያውያንን ከጨለማ 
አውጥቶ ብርሃን የሚያሳይ እንደ ሀገር በሁለት አግራችን 
ቆመን ዜጎቻችንን ከስደትና እንግልት የምናድንበት ነው። 
ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ ከጎረቤቶቻችን ጋር ያለንን ቀጣናዊ 
ትስስር በማሳመርና በማሳለጡ በኩልም የሚወጣው ሚና 
በትንሹ የሚታይ አይደለም።

ብዙ ጎረቤቶቻችን የእኛን ያህል የውሃ ሃብት 
የላቸውም። ይህ ሁኔታ ደግሞ ለእኛ ጥሩ አጋጣሚ ነው። 
የዓባይ ግድብ ደግሞ ለሁሉም መትረፍ፤ መትረፍረፍ 
የሚችል ታላቅ ፕሮጀክት ነው። በመሆኑም ፍቅር ካለ 
እንደሚባለው እስከ ዛሬ እንደመጣንበትም ሆነ ከዛሬ 
በኋላ አሻሽለን በምንቀጥልበት ሁኔታ ላይ የምንሠራው 
ሥራ በሙሉ ጎረቤቶቻችንን ታሳቢና ተጠቃሚ ያደረገ 
እንደሚሆን ሙሉ እምነት አለኝ።

ግድቡ ከወዲሁ ብዙ ተስፋ እየተጣለበት የብርሃን 
አክሊልን እየተላበሰ ያለ ይመስላል፡፡ በተለይም ለጎረቤት 
ሀገራት  የኃይል ምንጭ በመሆን የሚሰጠው ጠቀሜታ 
ትልቅ ከመሆኑም በላይ ምሥራቅ አፍሪካን በአንድ 
በማስተሳሰር በኩል የሚያበረክተው አስተዋፅዖ በቀላሉ 
የሚታይ አይሆንም፡፡ ይህ ግዙፍ የኃይል ማመንጫ 
ፕሮጀክት ሥራው ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅ የምሥራቅ 
አፍሪካ ሀገራት አስተማማኝ የኃይል ምንጭ እንዲያገኙ 
ከማስቻሉም በላይ የቀጣናውን ሀገራት በኃይል 
በማስተሳሰር የጋራ ኢኮኖሚ እንዲገነቡ በር የሚከፍት 
ይሆናል፡፡ 

በተመሳሳይም እንደ ኢትዮጵያ አይነት የምድር በረከት 
የሌላቸውን የምሥራቅ አፍሪካ አገራት ንጹሕ የመጠጥ ውሃ  
እንዲያገኙ በማስቻል በኩል የሚኖረው ሚና በቀላሉ 
የሚታይ አይሆንም። እዚህ ላይ ደግሞ በዋናነት የንጹሕ 
መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ትሆናለች ተብላ የምትታሰበው 

ጅቡቲ ናት። በዚህ መሠረት ውሃን በመላክ ቀጣናዊ 
ትስስሮሽን ማጎልበት እስከ አሁንም የመጣንበት ወደፊትም 
አጠናክረን የምንቀጥልበት የጉርብትና አካሄዳችን 
እንደሚሆንም ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ 

የተለያዩ መረጃዎች እንደሚያመላክቱትም እስከ አሁን 
ኢትዮጵያ ከ 258 ኪሎ ሜትር በላይ የውሃ መስመር 
ዝርጋታ በማከናወን በየቀኑ ለጅቡቲ ውሃ እያቀረበች 
ሲሆን ከዚህ ቀደም ትልክ የነበረውን ከ 20 ሺህ እስከ 30 
ሺህ ኪዩቢክ ሜትር የሚደርስ ውሃ ወደ 100 ሺህ ኪዩቢክ 
ሜትር ለማሳደግ እየሠራች ትገኛለች፡፡ ይህም ኢትዮጵያ 
የተፈጥሮ ሃብቶቿን ጭምር በማጋራት ቀጣናዊ ትስስሩን 
ለማጠናከር ምን ያህል ፍላጎት እንዳላት የሚያመላክት 
ነው፡፡

አሁን የዘመናት ሕልማችን የሚፈታበት ደረጃ 
ላይ ደርሰናል። የዓባይ ግድብ ደግሞ ለእኛም ሆነ 
ለጎረቤቶቻችን የሚሰጠው በረከት ከላይ ከገለጽኩትም 
በላይ ሊሆን ይችላል። ታዲያ ሌሎች ዳር ቆመው ሥራውን 
ለማደናቀፍ ሲሞክሩ የነበሩ አሁንም ተስፋ አልቆርጥ 
ብለው በአልሞት ባይ ተጋዳይነት ብዙ ጥረት የሚያደርጉ 
አካላት ምን ቢያስቡ ኢትዮጵያውያን ላመኑበት የመሞት 
ልምድ አላቸው፡፡ ምንም ቢሉ ምን ምንም ቢያደርጉ ምን 
የትኛውንም በር ቢያንኳኩ ኢትዮጵያውያን የጀመሩትን 
ለመጨረስ ቆራጥ ናቸውና ይኸው ፍጻሜው ላይ 
አድርሰውታል። ታዲያ ዛሬስ እነዚህ የእኩይ ተግባር 
አቀንቃኞች ሚናቸውን አስተካክለው አብረን ብንለማ ምን 
ይላቸዋል? 

ሙያ በልብ ነው እንደሚለው የሀገሬ አባባል እነሱ 
ምንም አሉ ምን እኛ የዘመናት ሕልማችንን አሳክተናል፤ 
አሁን ከፈለጉ ከጎናችን ሊሆኑ ካልፈለጉም ምርጫቸውን 
ልናከብርላቸው ዝግጁዎች ነን። እኛ ዛሬ እንደ ዜጋ 
የምንፈልገው ጥርሳችንን ነክሰን ዛሬያችንን አጉለን የነገው 
ይሻለናል ብለን ከገነባነው ግድብ መጠቀም፤ መበልፀግ፤ 
የልጆቻችንን የእህት ወንድሞቻችንን ስደት ባለበት ማቆም 
ነው።  አዎ ከዚህ በኋላ ችግረኛ ደሃ ተሳዳጅ የሚለውን 
ስማችንን ማረም አለብን ። ግድባችን ደግሞ የስማችን 
መጠሪያ፤ የማንነታችን አሻራ፤ የትናንት ጉስቁልናችንን 
መርሻና ማበሻ በጠቅላላው አዲሲቷን የልጆቻችንን 
ኢትዮጵያ መገንቢያ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለኝም። 

ይህንን ሕልማችንን እውን እንዲሆን ከመሠረት 
ድንጋይ መጣሉ ጀምሮ ቁርጠኝነት ያሳዩት መሪዎቻችን፤ 
ላለፉት 13 ዓመታት በበረሃ ተቃጥለው ራሳቸውን 
ለሀገራቸውና ለሕዝባቸው ሰውተው በሥራው የተሳተፉ፤ 
ጉልት ቸርችረው ድንጋይ ተሸክመው ካስቀመጧት ጥሪት 
አውጥተው ቦንድ ገዝተው የታሪኩ አካል ለመሆን የቻሉ 
ሁሉ ምስጋና ይገባቸዋል። 

የዓባይ ግድብ ዛሬ ላይ ከእኛ አልፎ የአፍሪካ ብርሃን 
ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ የዚህ ብርሃን ምነጭ ሆናለች ። 
ግን ደግሞ ይህንን መነሻ አድርገን ሌሎች የዓባይ ግድቦችን 
እንሠራ ዘንድ አቅሙ እንዳለንም አሳይተናል፡፡ ሌላም 
ታሪክ በሌላ የልማት ሥራ ይቀጥላል። አበቃሁ!

ሁሉም እምነቶች በእኩልነትና በወንድማማችነት 
የሚኖሩባት ኢትዮጵያ

አዎ እኛ ብቻችንን የምንበላ 
ስግብግብ ወይም ራስ 

ወዳዶች አይደለንም፡፡ 
ጎረቤቶቻችንን እንደራሳችን 

የምንወድ ችግራቸውን 
ችግራችን፤ መልማታቸውን 
መልማታችን የምናደርግ 

ኩሩ ሕዝቦች ነን

የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰላም ወዳድ ሕዝብ ነው፡፡ ለዘመናት አብሮ ተከባብሮ በመኖርና የሠላም ተምሳሌት 
በመሆን በአርዓያነት ሲጠቀስ የኖረ ነው፡፡ ከኢትዮጵያውያን ዘመን ተሻጋሪ አኩሪ መገለጫዎች መካከል የብሔር፣ 
የእምነት፣ የቋንቋ፣ የባሕልና ሌሎች ልዩነቶችን ዕውቅና በመስጠት ተሳስቦና ተከባብሮ መኖር ትልቁ እሴት ነው፡፡

ከኢትዮጵያውያን ነባር ዕሴቶች መካከል አንዱና ዋነኛው በሃይማኖቶች መካከል ያለው የአብሮነትና 
የወንድማማችነት መስተጋብር ነው፡፡ ኢትዮጵያ የአይሁድ፤ የክርስትናና የእስልምና ሃይማኖቶችን ተቀብላ 
ያስተናገደችና የተለያዩ እምነቶችም በእኩልነት እና በወንድማማችነት እንዲኖሩ ዕድል የሰጠች ድንቅ ሀገር ነች፡፡

ኢትዮጵያ ሕዝቦቿ የአይሁድ እምነትን፤ ክርስትናን፣ ዋቄፈታንና እስልምናን የተቀበሉባት ሀገር በመሆኗ 
ከየትኛውም ሀገር በተለየ መልኩ የእምነት ብዝኃነት የሚንጸባረቅባት ሀገር ነች፡፡ ከዚሁ ሁሉ በላይ ግን በተለያዩ 
እምነቶች መካከል ያለው  መቻቻልና መከባበር  ለሌሎች ሀገራት በምሳሌነት የሚጠቀስ ነው፡፡    

በኢትዮጵያ አንዱ እምነት ሌላውን ማክበርና በተለያዩ ማኅበራዊ መስተጋብሮች ውስጥም አብሮ መሳተፍ 
የኖረ እሴት ነው፡፡ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ክርስቲያኑ የሙስሊሙን መስጊድ ማሠራት፤ ሙስሊሙም 
የክርስቲያኑን ቤተ ክርስቲያን ማሠራት  የተለመደ ባሕል ነው፡፡ አንዱ የአንዱን ቤተ እምነት መጠበቅና ማክበርም 
የኢትዮጵያውያን አማኞች መገለጫ ነው፡፡

በኢትዮጵያ የተለያዩ እምነት ተከታዮች ሃይማኖታዊ በዓላትን በጋራ ማክበራቸውም የተለመደ ነው፡፡ 
የክርስትናም ሆነ የእስልምና በዓላት ሲከበሩ የተለያዩ የሃይማኖት ተከታዮች በጋራ በመሆን በዓላትን ሲያከብሩ 
ኖረዋል፡፡ በበዓላት ዕለት ጎረቤታሞች በመጠራራት ማዕድ በመቋደስ እና በዓላትን በድምቀት ማክበር የተለመደ 
ኢትዮጵያዊ ዕሴት ነው፡፡ በዚህ የደስታ ወቅትም ስለሀገራቸው ሠላምና አንድነት በጋራ መጸለይና ለሀገራቸውም 
መልካም ምኞት መመኘት አንዱ መገለጫቸው ነው፡፡

 ኢትዮጵያውያን የእምነት ልዩነት ሳይበግራቸው ደስታንም ሆነ ኃዘንን በጋራ ያሳልፋሉ፡፡ የሀገራቸውንም 
ዳር ድንበር ይጠብቃሉ፤ ወራሪን በጋራ ድል ይመታሉ፤ በልማት ይሳተፋሉ፤ ሀገራቸውን ጥሪ ስታደርግላቸው 
ያለምንም ማመንታት ከጎኗ ይቆማሉ፡፡ ይህ አንድነታቸውን አብሮነታቸውም ከበርካታ የዓለም ሕዝብ ዘንድ 
ትልቅ ክብርና ግርማ ሞገስ አጎናጽፏቸዋል፡፡ በአርዓያነትም እንዲወሰዱ አድርጓቸዋል፡፡

ይህ አብሮነትና አንድነት ዘንድሮ የተለየ ገጽታ ተላብሶ መጥቷል፡፡ የኦርቶዶክስ አማኞች ዓቢይ ጾምና 
የእስልምና እምነት ተከታዮች የረመዷን ጾም በአንድ ቀን ተይዟል፤ ይህም የአንድነታቸውና የአብሮነታቸው 
ተምሳሌት ተደርጎ ከመወሰዱም ባሻገር ኢትዮጵያውያን አማኞች በአንድነት ለሀገራቸው ሠላም፤ ልማትና 
አብሮነት እንዲጸልዩ ዕድል ሰጥቷል፡፡

ከእነዚህ እድሎች አንዱ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ደምቀው ያመሹበትና አብሮነታቸውንም ለዓለም ሕዝብ 
ያሳዩበት ‹‹ኢፍጣራችን ለአንድታችን›› የተሰኘውና ለአራተኛ ጊዜ የተካሄደው መርሐ ግብር ነው፡፡ በዚህ መርሐ 
ግብር ላይ በርካታ ኢትዮጵያውያን ከመሳተፋቸውም በላይ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች፤ ታዋቂ ሰዎችና 
ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት ተሳትፈውበታል፡፡

ታላቁ የጎዳና ላይ ኢፍጧር አንድነት የተንፀባረቀበት፣ ያለው ለሌለው ያካፈለበት፤ በጦርነትና በተፈጥሮ 
አደጋ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉና የተቸገሩ ወገኖች የታወሱበት  እና  አብሮነት እና መተሳሰብ  የበለጠ 
የጎላበት ዝግጅት ነበር፡፡ 

‹‹ኢፍጣራችን ለአንድነታችን›› የተሰኘው ይኸው ደማቅ ሥነሥርዓት ኢትዮጵያውያንን አንድነት፤ አብሮነትና 
መከባበር ያሳየ እና ኢትዮጵያ ሁሉም እምነቶች በእኩልነትና በወንድማማችነት የሚኖርባት ሀገር መሆኗን ለዓለም 
ያሳየ ነው፡፡

የኢትዮጵያ ሕዝብ 98 በመቶ እምነት ያለው ሃይማኖተኛ ነው፡፡ ሃይማኖተኛ ሕዝብ ደግሞ ለሠላም ዘብ 
የሚቆም፤ የተቸገረን የሚረዳ፤ የተራበን የሚያበላ እና ሌሎች መልካም ዕሴቶችን የተላበሰ በመሆኑ ለብጥብጥና 
ሁከት እንዲሁም ለዜጎች ደም መፍሰስና ሕይወት መጥፋት ምክንያት የሚሆኑ ሃሳቦችንም ሆነ ድርጊቶችን በሙሉ 
አይቀበልም፡፡ በተቃራኒው በጽኑ ይታገላቸዋል፡፡

ስለዚህም የሁለቱ ታላላቅ ሃይማኖቶች የጾም በወቅት በሆኑት የዐቢይና የረመዳን አፅዋማት የግጭት፣ 
የጦርነት፤ ያለመግባባት ታሪካችን ተዘግቶ በጋራ ታሪኮቻችን ላይ የምንግባባ፤ ለጋራ ሀገራችን የምንተጋ፤ 
ለልጆቻችንም የበለጸገች ኢትዮጵያን ለማውረስ የጋራ ዕሳቤ የጨበጥን በእምነት የታነጽን ትውልዶች ልንሆን 
ይገባናል!  
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ዜና

ከ1ኛ ገጽ የዞረ

ከ1ኛ ገጽ የዞረ

ዳግማዊት ግርማ 

አዲስ አበባ፡- ባንኮች ከካፒታል ገበያው ጋር 
ያላቸውን ተመጋጋቢነት ማጠናከር  እንደሚገባ 
የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ገለጸ፡፡

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ “የሕግ ተገዢነት ባሕልን 
ለማዳበር እያንዳንዱ ርምጃ ዋጋ አለው” በሚል መሪ 
ሃሳብ ሰሞኑን የውይይት መድረክ አካሂዷል።  

በመድረኩ ንግግር ያደረጉት የባንኩ ፕሬዚዳንት 
ተወካይ አቶ ኤፍሬም መኩሪያ እንዳስታወቁት፤ 
የኢኮኖሚ እድገትና መረጋጋት ወሳኝ በሆነበት ወቅት 
የካፒታል ገበያን አስፈላጊነትና ከባንክ ሴክተር ጋር 
ያለውን የጋራ ግንኙነት መረዳት አስፈላጊ ነው። 
በዚህም የባንኮችንና የካፒታል ገበያውን ተመጋጋቢነት 
ማጠናከር ይገባል፡፡ 

የካፒታል ገበያ ባንኮችን፣ የንግድ ድርጅቶችንና 
መንግሥትን በማገናኘት አክሲዮንን፣ ቦንዶችንና 
የተለያዩ የፋይናንስ አቅሞችን በማጠናከር የተሻለ ሥራ 
ለማከናወን የሚያስችል ነው ሲሉ አስረድተዋል። 

የባንክ ኢንዱስትሪው የኢኮኖሚው የጀርባ አጥንት 
እንደመሆኑ ካፒታል ገበያውን ለማሳደግ እንደሚረዳ 
አቶ ኤፍሬም አመላክተዋል።

የካፒታል ገበያው የረጅም ጊዜ የፋይናንስ 
አቅርቦትን ተደራሽ ያደርጋል፤ የገንዘብ ምንጮችን 
ያበዛል፣ የገንዘብ አያያዝን ያሳድጋል፣ የድርጅቶችን 
አስተዳደርና ግልጽነትን ያበረታታል ሲሉ ተናግረዋል።

ባንኮች ደግሞ በቆጣቢዎችና በተበዳሪዎች 
መካከል ያለውን የገንዘብ ፍሰት በማመቻቸት 
እንዲሁም አስፈላጊ የፋይናንስ አገልግሎቶችን 
በማቅረብ  የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ዕድገትን እያደረጉ 
መሆኑን አስረድተዋል።

በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ባንኮች የካፒታል 
ገበያውን አቅም በመገንዘብና ተግባር ላይ በማዋል 
የኢኮኖሚ ዕድገትን ለማጎልበት፣ የፋይናንስ 
መረጋጋትን ለማሳደግና መፃዒ ዕድላቸውን የተሻለ 
ለማድረግ እየተጠቀሙበት መሆኑን አንስተዋል።

የካፒታል ገበያው ባንኮች የገንዘብ ምንጫቸውን 
ለማብዛት አማራጭ መንገድን ይፈጥራል ሲሉ አቶ 
ኤፍሬም ተናግረዋል። 

የካፒታል ገበያን በመጠቀም በአጭር ጊዜ ተቀማጭ 
ገንዘብ ላይ ያላቸውን ጥገኝነት ለመቀነስ ዕድል ያገኛሉ 
ያሉት አቶ ኤፍሬም፤ ባንኮች የጡረታ ፈንድና የአነስተኛ 
ባለሀብቶችን የመዋዕለ ንዋይ ዕድሎችን በመጠቀም 
የፋይናንስ ሁኔታቸው የተረጋጋና የተጠናከረ እንዲሆን 
መሥራት እንደሚገባቸው አመላክተዋል።

በመጨረሻም በታዳጊ አገሮች ውስጥ በካፒታል 
ገበያና በባንክ ንግድ መካከል ያለው ግንኙነት ማሳደግ 
በጣም አስፈላጊ ነው ብለዋል።  

በአጠቃላይ በማደግ ላይ ያሉ አገሮች ባንኮች 
የካፒታል ገበያውን አቅም በመገንዘብና ተግባር ላይ 
በማዋል የኢኮኖሚ ዕድገትን በማጎልበት፣ የፋይናንስ 
መረጋጋትን በማጎልበትና ለአገሮቻቸው የበለፀገ መፃዒ 
ዕድል ለመፍጠር ጉልህ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ።

በመድረኩ የባንኩ የሥራ ኃላፊዎችና ጥሪ 
የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። በወቅቱ ባንኮች 
ካፒታል ገበያን ሲቀላቀሉ ሊገጥማቸው የሚችሉ 
ሥጋቶችን በመተንተን የመፍትሔ አቅጣጫዎችን 
ማመላከት ላይ ያተኮረ ጥናት ቀርቧል፡፡ 

ባንኮች ከካፒታል 
ገበያው ጋር ያላቸውን 

ተመጋጋቢነት ማጠናከር 
ይገባል

የዓድዋ ሙዚየም፣ ማዘጋጃ ቤት፣ ቸርችል ጎዳና፣ 
የወዳጅነት ፓርክና አደባባዮች እንዲሁም የወንዝ ዳርቻ 
ልማት ሲገናኙ የአዲስ አበባን መልክ ከፍ እንደሚያደርጉ 
ገልጸዋል፡፡

ታላቁ ቤተ መንግሥት፣ አንድነት ፓርክ፣ ሳይንስ 
ሙዚየም ብቻቸውን ቢያምሩም ካልተያያዙ የከተማዋን 
መልክና ውበት ከፍ የማድረግ አቅም እንደማይኖራቸው 
ጠቁመዋል፡፡

ነዋሪዎች የሚያስፈልጋቸውን የመንገድ፣ መብራት፣ 
ውሃ፣ ትምህርት ቤትና ጤና ተቋማት በቅርበት ማግኘት 
ካልቻሉ ከተማ ሊባል እንደማይችል ገልጸው፤ ደረጃውን 
የጠበቀ የተሽርካሪና የእግረኛ መንገድ፣ ፓርክ፣ አረንጓዴ 
ስፍራ፣ መብራት፣ ቀለም ቅብ ሥራዎችን እየሠሩ መሄድ 
እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል፡፡

የልማት ሥራው ባለሀብቶች፣ የመንግሥት ቤቶች፣ 

“የኮሪደር ልማቱ ከተማዋን በአፍሪካ...
እጅ አጠር ደሀ ሰዎችን ይነካል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ 
የምናለማው ልማት እናቶችንና እጅ አጠር ሰዎችን የሚጎዳና 
የሚያስለቅስ መሆን የለበትም ብለዋል፡፡

በባዶ ቦታ ላይ አዲስ ከተማን ቆፍሮ መሥራት በጣም 
ቀላል መሆኑን ጠቅሰው፤ በከተማ ውስጥ በሚደረግ ልማት  
አፍርሶ መገንባት አስቸጋሪ መሆኑን ገልጸዋል፡፡

የተጀመረውን ሥራ በብቃት መሥራት ከተቻለ ኢትዮጵያን 
ለመገንባትና ልምዱን በሀገር ደረጃ ለማስፋት ዕድል 
እንደሚፈጥር በመግለጽ፤ ባለሀብቶች የከተማው መታደስና 
መሠራት ሀብታቸውን ከፍ ለማድረግ የሚረዳ በመሆኑ ማገዝ 
እንዳለባቸው ጠቁመዋል፡፡

40 ኪሎ ሜትር ኮሪደር ማለት ሀገር መገንባት በመሆኑ 
ለአንድ ከተማ መጣል እንደሌለበት ገልጸው የግሉ ባለሀብት፣ 
የፌዴራል መንግሥት፣ ከተሞችና ተቋማትም ተባባሪ መሆን 
እንዳለባቸው አሳስበዋል፡፡

ሥራዎች ሲሠሩ ግርግርን ተጠቅመው እጃቸውን 

የሚያረዝሙ ሰዎች በመኖራቸው ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል 
ያሉት  ዐቢይ (ዶ/ር)፤ ልማቱ አድሎ ካለበት፣ ስርቆት ካለበት 
ዋጋ የለውም ብለዋል፡፡

ቅርስና ታሪክን መጠበቅ ይበልጥ ማስዋብና ትውልድ 
እንዲማርበት ማስቻል ጠቃሚ መሆኑን ጠቅሰው፤ የሀገር 
ግንባታ በሰዎች ልብና አዕምሮ ውስጥ ኢትዮጵያ ተስላ 
የምትቀመጠው ቅርሶችና ታሪኮች በአግባቡ ሲቀጥሉ መሆኑን 
ተናግረዋል፡፡

ልማቱ የአዲስ አበባን ዲሞግራፊ የመቀየር ዓላማ 
እንደሌለው በመግለጽ፤ አዲስ አበባ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን 
ለአፍሪካ ምልክት እንድትሆን እየተሠራ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡

በመጨረሻም 40 ኪ.ሜ የኮሪደር ልማት ሲካሄድ 
ማንንም ሰው አይጎዳም ማለት አለመሆኑን ጠቅሰው፤ ይቅርታ 
የሚጠየቀውን በመጠየቅ ማሳመን የሚፈልገውን በማሳመን፣ 
የሚካሰውን በመካስ ልማቱ እንዳይቆምና እንዲታይ ማድረግ 
እንደሚያስፈልግ አመላክተዋል፡፡

እንደ ፕሮፌሰር መስፍን ገለጻ፤ የኮሚሽኑ ተግባር 
አጀንዳ የማሰባሰቡ ሥራ በጥሩ ሁኔታ እንዲፈጸም 
አመራር መስጠት ነው፡፡ አጀንዳ የማሰባሰቡን ሥራ 
ለማመቻቸት ከዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ 106 
መምህራን ሥልጠና ወስደዋል። 

መምህራኑ የየክልሉን ቋንቋ የሚናገሩ እንዲሁም 
ባሕልና ትውፊቱን በሚገባ የሚረዱ በመሆኑ በየክልሉ 
የሚደረገውን አጀንዳ የማሰባሰብ ሂደት ይመራሉ።

የአጀንዳ ማሰባሰቡ ሥራ በአዲስ አበባ፣ በጋምቤላ፣ 
በቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ በሲዳማ፣ በሐረር እንዲሁም 
በድሬዳዋ ሥራ እንደሚጀመር ጠቁመው፤ ከየወረዳው 

የተወጣጡት ተወካዮች በክልል ተገኝተው በሚሰጡት 
አጀንዳ አግባብነት ላይ በሚገባ በመወያየት ለሀገራዊ 
ምክክር የሚሆኑ አጀንዳዎች እንደሚመርጡ ጠቁመዋል።

በቅርቡ ከአማራ ክልል መንግሥት ጋር በተደረገው 
ውይይት በተቻለ መጠን ምክክር እንዲደረግና ትጥቅ 
ትግል ላይ ያሉ አካላት ወደ ምክክር እንዲመጡ ክልሉ 
ፍላጎት እንዳለው ገልጸዋል፡፡

ከአማራ ክልል ጋር ጥሩ ውይይት መደረጉን ገልጸው፤ 
በክልሉ ሥራዎች ለመሥራት በርካታ ሂደቶች የታለፉ 
ቢሆንም አሁንም ተግዳሮቶች መኖራቸውን ተናግረዋል። 

በትግራይ ክልልም ሥራዎችን ለመሥራት ኮሚሽኑ 
የክልሉን መንግሥት ጥሪ እየተጠባበቀ እንደሚገኝ 
አመላክተዋል።

ግጭት ላለፉት በርካታ ዓመታት በኢትዮጵያ 
ያመጣው ውድመት መሆኑን አስታውሰው፤ ችግሮችን 
በውይይት መፍታት እንዲቻል ሁሉም ግጭት ውስጥ ያለ 
አካል ወደ ምክክር እንዲመጣ ጠይቀዋል።

የሚዲያ ባለሙያዎች ስለ ሀገራዊ ምክክሩ በመዘገብ 
ለምክክሩ መሳካት ትልቅ ሚና እየተጫወቱ በመሆኑ 
ምስጋናቸውን ያቀረቡት ዋና ኮሚሽነሩ፤ በቀጣይም ሁሉም 
ሚዲያዎች ይህንኑ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል።

አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምክክር ኮሚሽኑን 
ገለልተኛነት በመጠራጠር አብረው እየሠሩ እንዳልሆነ 
ተናግረው፤ ኮሚሽኑ ለማንም የማይወግንና ለሕዝብ የቆመ 
መሆኑን በመረዳት ከኮሚሽኑ ጋር አብረው እንዲሠሩ 
ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል፡፡

ኮሚሽኑ በቀጣዮቹ አስር ቀናት...

ታሪካዊ ዕለትም ነው።
ሆኖም ይህ ታሪካዊ ዕለት የግድቡን የፋይናንስ 

ምንጭ በራስ አቅም እንዲሆን በማድረግ ጭምር ተጠቃሽ 
ነው፡፡ በወቅቱ ግድቡ ሲጀመር የትኛውም ሀገር ይሁን 
ዓለም አቀፍ ድርጅት ቤሳ ቤስቲን ላለመደገፍ ሳይነጋገር 
ተግባብቶ ነበር እና የነበረው ብቸኛ አማራጭ የሕዝቦቿን 
አቅም ማስተባበር ነበር። 

ታዲያ የፋይናንስ ምንጭ ሆነው ግድቡን እንደሚገነቡ 
የተነገረላቸው ኢትዮጵያውያንም የገንዘብና የዓይነት 
ድጋፎችን  ሲያደርጉ ቆይተዋል እያደረጉም ነው።

ከእነዚህም ኢትዮጵያውያን መካከል አንዷ የሆኑት 
የሻሸመኔ ከተማ ነዋሪዋ ወይዘሮ አሰለፈች ፀጋዬ ለኢትዮጵያ 
ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት፤ ለዓባይ ግድብ ከ100 በላይ 
ቦንድ በመግዛት ግድቡ የራሳቸው መሆኑን አረጋግጠዋል።

ቤተሰቤን የማስተዳድረው ፌስታል፣ ከሰልና 

የመሳሰሉትን በመሸጥ ነው፡፡ የዓባይ ግድብ የእኔ በመሆኑ 
በማገኘው ገቢ ቦንድ ገዝቻለሁ ሲሉ ይገልጻሉ።

የህዳሴ ግድቡ የመሠረት ድንጋይ ከተቀመጠበት 2003 
ዓ.ም ጀምሮ ቦንድ በመግዛት ላይ ይገኛሉ። በመጀመሪያው 
ዓመት የአንድ ሺህ ብር ቦንድ የገዙት ወይዘሮ አሰለፈች እስከ 
ዛሬ አለማቋረጣቸውን ይናገራሉ።

ወይዘሮ አሰለፈች አክለውም፤ ካለኝ አነስተኛ ገቢ 
የዓባይ ግድብ ቦንድ እንድገዛ ያነሳሳኝ የሀገር ፍቅር ነው 
ሲሉ ገልጸው፤ የዘንድሮን ሳይጨምር እስካሁን 640 ሺህ 
ብር ቦንድ በመግዛት 120 ሺህ ብር ገንዘብ መለገሳቸውን 
ያስረዳሉ።

ባለፉት ዓመታት ሰዎችን በማነቃቃት በርካታ ሰዎች 
ቦንድ እንዲገዙ ማድረጋቸውን ተናግረው መኖር የሚቻለው 
ሀገር ስትለማና ስትኖር መሆኑን ይገልጻሉ። 

ከመቀሌ 99 ጊዜ ቦንድ የገዛ ሰው መኖሩን የሚያውቁ 
ሲሆን እሳቸው ከ100 ጊዜ በላይ ገዝተዋል። የተለየ ገቢ 
ሳይኖራቸው ሦስት ጊዜ ከባንክ ያላቸውን 30 ሺህ ብር 

አውጥተው መግዛታቸውን አስታውሰዋል።
2003 የመሠረት ድንጋይ ሲቀመጥ በቴሌቪዥን 

አይተው እልል እያሉ መሬት ስመዋል፡፡ ሰኔ 6 ቀን 2003 
ዓ.ም የመጀመሪያውን የአንድ ሺህ ብር ቦንድ በመግዛት 
ጀምረው እስካሁን አለማረቋጣቸውን ይናገራሉ።

ከዓባይ ግድብ በተጨማሪ በሀገሪቱ የልማት ሥራዎች 
ላይ አቅም በፈቀደ መጠን እሳተፋለሁ የሚሉት ወይዘሮ 
አሰለፈች፤ ግድቡ አሁን የደረሰበት ደረጃ በመብቃቱ 
የተሰማቸው ደስታ ትልቅ መሆኑን ተናግረዋል።

ሦስት ጊዜ ሄደው ህዳሴ ግድቡ ያለበትን ደረጃ 
መመልከታቸውን በመግለጽ፤ ሁሉም የኅብረተሰብ ክፍሎች 
በተቻለ አቅም  በሀገራቸው ልማት ላይ መሳተፍ አለባቸው 
ሲሉ ይመክራሉ፡፡

በመጨረሻም በዓባይ ግድብ መገንባት እናቶችን ከጭስ 
በማውጣት የኤሌክትሪክ ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑን 
ገልጸው፤ ግድቡ ለእናቶችን ጨምሮ ለሁሉም ዜጎች ትልቅ 
እፎይታን የሚሰጥ ነው ብለውታል።

ከሰል እየሸጡ ለዓባይ...
ከ1ኛ ገጽ የዞረ

ኢትዮጵያ የፋይናንስ ተቋማትን በማሳደግ አካታች 
ኢኮኖሚ ለመገንባትና ለድህነት ቅነሳ ትልቅ ትኩረት 
ሰጥታ ስትሠራ ቆይታለች፡፡ ይሁን እንጂ በፋይናንስ 
ተቋማት የሴቶች አመራር ሰጪነት ድርሻና አጠቃላይ 
ተጠቃሚነት አሁንም ዝቅተኛ ነው።   

በፋይናንስ ተቋማት የሚሠሩ ሴቶች በበቂ ሁኔታ 
ወደ አመራርነት እንዲመጡ ባለመደረጋቸው ሴቶች 
ዘርፉ ላይ ሙሉ ተሳታፊና ተጠቃሚ አለመሆናቸውን 
አመላክተው፤ ጉዳዩ የፍትሐዊ ተጠቃሚነት ብቻ ሳይሆን 
የአጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ ዕድገታችን ክፍተት ተደርጎ 
የሚወሰድ ነው ብለዋል፡፡

እንደ አቶ ማሞ ገለጻ፤ የሴቶች የፋይናንስ 
ተጠቃሚነትና አመራር ሰጪነት ማደግ የተቋማቱን 
ውጤታማነትና ለማሳደግ ይረዳል። ይሁን እንጂ አሁንም 
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በከፍተኛ አመራር ላይ ያሉ 
ሴቶች ድርሻ ከ11 እስከ 15 በመቶ ብቻ ነው።

እ.አ.አ. በ2025 በባንኩ በከፍተኛ አመራር ያሉ 

ሴቶችን ቢያንስ 25 በመቶ ለማድረስና በፋይናንስ ተቋማት 
ቦርድ አመራሮችም ውስጥ ቢያንስ አንድ ሴት እንድትካተት 
ለማድረግ መታቀዱን አቶ ማሞ አስታውቀዋል።

የሴቶችን የፋይናንስ ተጠቃሚነት በማሳደግ ረገድ 
አበረታች ውጤቶች የተገኙ ቢሆንም በወንዶችና በሴቶች 
መካከል ያለው የተሳትፎና የተጠቃሚነት ድርሻ ግን ከጊዜ 
ወደ ጊዜ እየሠፋ መጥቷል ሲሉ ጠቁመዋል። ይህም 
በፋይናንስ ኢንዱስትሪው እንደ ትልቅ ክፍተት ሆኖ 
የሚጠቀስ መሆኑን ተናግረዋል። 

ለሥርዓተ ፆታ ትልቅ ትኩረት የሚሠጥ የፋይናንስ 
ዘርፍ ለመፍጠርና የአገሪቱ ቀዳሚ አጀንዳ የሆነውን 
የሴቶች የፋይናንስ አካታችነትን ከግብ ለማድረስ 
የፋይናንስ ባለሙያ ሴቶች ኔትዎርክ መመሥረቱ ትልቅ 
አቅም የሚፈጥር መሆኑን አመላክተዋል።

ባንኩ ሴቶች በዘርፉ ያላቸው ተጠቃሚነት 
እንዲያድግና ተገቢው የአመራር ሰጪነት ሚና እንዲኖራው 
በትኩረት እንደሚሠራ ገልጸዋል፡፡

የኢትዮጵያ የፋይናንስ ባለሙያ ሴቶች ኔትዎርክ 

ሲመሠረት የጥምረቱ ቦርድ ሰብሳቢና የዘምዘም ባንክ 
ፕሬዚዳንት የሆኑት ወይዘሮ መሊካ በድሪ በበኩላቸው፤ 
ጥምረቱ የፋይናንስ አካታችነትና አመራር ሰጪነት ላይ 
የሚታየውን ክፍተት ለመቅረፍ ያለመ ነው ብለዋል።

በዘርፉ ሴቶች ውሳኔ ሰጪነት ዝቅተኛ መሆኑን 
ጠቅሰው፤ በሀገሪቱ ከሚገኙ ከ30 በላይ ባንኮች በሴት 
ፕሬዚዳንት የሚመራው አንድ ባንክ ብቻ መሆኑን በማሳያነት 
አንስተዋል።

የጥምረቱ መቋቋም ተቋማት ይህን ነባራዊ ሁኔታ 
ለመቀየር በተናጠል ሲያደርጉት የነበረውን ጥረት የጋራ 
ለማድረግና በቀጣይነትም በጥናትና ምርምር ታግዞ ለውጥ 
ለማምጣት ያስችላል ያሉት ሰብሳቢዋ፤ ችግሩ መጠነ ሰፊና 
ሀገራዊ ርብርብን የሚጠይቅ መሆኑን ተናግረዋል። 

የኢትዮጵያ የፋይናንስ ባለሙያ ሴቶች ኔትዎርክ 
ትናንትናው በይፋ ሲመሠረት፤ ጥምረቱ በፋይናንስ ዘርፍ 
የሚታየውን የፆታ ተሳትፎ ልዩነት ለማጥበብና በአጠቃላይም 
በሀገሪቱን ኢኮኖሚ እድገት ላይ የድርሻቸውን እንዲያበረክቱ 
አመቺ ምሕዳር ለመፍጠር እንደሚያስችል ተጠቁሟል፡፡

በፋይናንስ ዘርፍ የሴቶችን...
ከ1ኛ ገጽ የዞረ
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ወጣቶች  
ማህበራዊ 

ሙያና ተግባር “በምርኩዝ” ሲጣመር
ሰሚራ በርሀ 

የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ራሳቸውን 
የሚያገኙበት፤ የሕይወታቸውን ትልቁን ትውስታ 
ይዘው የሚወጡበት፣ ማንነታቸውን በሚፈልጉበት 
መንገድ የሚገነቡበትና ራሳቸውን የሚያንጹበት ስፍራ 
ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ተቋም ሲገቡም ከተለያየ 
አካባቢ፣ አኗኗር እና አስተዳደግ ከመጡ ተማሪዎች ጋር 
የመተዋወቅ እድል ይኖራቸዋል። በጊቢው በሚቆዩበት 
ወቅትም የሚኖራቸው ባህሪም አስቀድሞ ባላቸው 
ማንነት፣ በዙርያቸው በሚያፈሯቸው ጓደኞች እና 
ለሚገጥማቸው ማንኛውም ነገር በሚሰጡት ምላሽ 
ይወሰናል። 

እነዚህ ተቋማት ከሚሰጡት ትምህርት ባሻገርም 
ተማሪዎች በጊቢው ሲቆዩ  ለቀጣይ ሕይወታቸው  
ሊጠቅሟቸው በሚችሉ ክበቦች እና ክፍሎች ውስጥ 
እንዲሳተፉ ይደረጋል።  በእነዚህ ተግባራት ላይ 
የመሳተፍ ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎች ደግሞ በንቃት 
ተሳትፎ በማድረግ ከጊቢው ሲወጡም  ቀጥለው 
ለሚመጡ ተማሪዎች የሚጠቅም እና አርኣያ መሆን 
የሚችል ስምን ተክለው ይወጣሉ። 

በዛሬው የወጣቶች አምዳችን የተማሪነት ጊዜያቸው 
ሳይገድባቸው እውቀታቸውን እና ጊዜያቸው ተጠቅመው 
ጓደኝነታቸውን እና ሕብረታቸውን ለመልካም ሀሳብ 
ካዋሉ ወጣቶች ጋር ነው።  

አቤኔዘር አብዮት በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል 
ሚሊኒዬም ሜዲካል ኮሌጅ ውስጥ የሕክምና ተማሪ 
ነው። በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ የሕክምና 
ትምህርት ክፍልን ለመማር የመረጡ ተማሪዎች  
የሚማሩት በዚያው በሆስፒታል ውስጥ ነው። 
አቤኔዘርም በሆስፒታል ውስጥ ከሌሎች የሕክምና  
ተማሪዎች ጋር በሆስፒታል ውስጥ የመማር እድሉን 
አግኝተዋል። በመሆኑም ከትምህርታቸው ጎን ለጎን 
ሆስፒታሉ ውስጥ ያሉ ታካሚዎችንም ሆነ የአገልግሎት 
አሰጣጡን በቅርበት የመመልከት እድሉ አላቸው።  

 አቤኔዘርና ጓደኞቸ  በሆስፒታሉ ውስጥ አዲስ 
ተማሪ  በመሆናቸው   በክፍል ውስጥ የሚማሩበት 
እንጂ ለተግባር ትምህርት ገና የሆኑበት ሰዓት ነበር። 
ታዲያ  ከእነሱ ቀድመው ወደ ጊቢው ገብተው 
የሚማሩ የሕክምና ተማሪ ጓደኞቻቸው ጋር በመሆን 
አቤኔዘር ሆስፒታሉን ከጓደኞቹ ጋር  ተዘዋውሮ ለማየት 
ሞክረዋል።  

ከሀኪም የታዘዘላቸውን መድሀኒት መግዛት 
ያልቻሉ ታካሚዎች፣ እንደቤተሰብ ድጋፍ 
የሚፈልጉ የሚያዳምጣቸው፣ የሚጎበኛቸው ሰው 
የናፈቃቸው  ታካሚዎች፣ ሆስፒታሉ ሰፊ እና የተለያዩ 
አገልግሎቶች የሚሰጡበት በመሆኑ ታካሚዎች መሄድ 
የሚፈልጉበትን ክፍል በቶሎ ለማግኘት መቸገር (ቦታን 
በትክክል አለማወቅ)፣ በሆስፒታሉ ውስጥ በሚቆዩበት 
ጊዜ ሕክምናቸውን ጨርሰው እስከሚወጡ ድረስ 
በቂ ምግብ  ማግኘት  ያልቻሉ አቅሙ የሌላቸው 
ታካሚዎች፤ በሆስፒታሉ ውስጥ በብዛት የሚስተዋሉ 
ችግሮች ናቸው። እነዚህ ችግሮች አቤኔዘር እና ጓደኞቹን 
ከተማሪነት ባለፈ እንዲያስቡ  አድርጓቸዋል። 

 ተማሪ ሆነው ሲቆዩም ችግሮቹን እንዲሁ 
ከመመልከት ይቅር የመፍትሄው አካል ለመሆን በማሰብ  
በሕብረት   ድጋፎችን  ማድረግ   ጀመሩ፤ ይህም ሀሳብና 
ድጋፍ ለአንድ ዓመት ያክል ቆየ። ነገር ግን ይላል አቤኔዘር    
‹‹ የሕክምና ትምህርት ስድስት ዓመት ይፈጃል። ይህን 
ሁሉ ዓመት ተምረን ስናበቃ ሀኪም/ ዶክተር እንባላለን።  
ነገር ግን ‹‹ ሜዲካል ዶክተር›› አልያም ሀኪም መባላችን 
ብቻውን በሆስፒታል ውስጥ የምናያቸውን ችግሮች 
አይፈታልንም።  ስለዚህ  ከስር ጀምሮ በጊዜ ሂደት 
እየተሰራባቸው መፍትሄ ሊሰጥባቸው የሚገቡ ጉዳዮች 
ላይ በማተኮር  እየሰራንባቸው እንገኛለን። ›› 

 ኢ-መደበኛ በሆነ መንገድ በግላቸው እና በቡድን 
ያደርጉት የነበረውን ድጋፍ የተሻለ መፍትሄ ለማምጣት  
የተደራጀ   አሰራር ያስፈልገው ነበር። በመሆኑም አቤኔዘር 
እና ጓደኞቹ በሆስፒታሉ ውስጥ ያሉ  ክፍተቶችን ጉዳዩ 
ወደሚመለከታቸው አካላት በመሄድ በቂ የሆነ መረጃን 
መሰብሰብ  እና ጥናት ማካሄድ ጀመሩ።   ‹‹መረጃ 
ለመሰብሰብ በሄድንባቸው ክፍሎች የነበረው ሀሳብ 
እና ድጋፍ እንድንቀጥልበት እና እዚህ እንድንደርስም 
አድርገውናል፤ ለዚህም እናመሰግናቸዋለን። ›› ይላል።

 በሄዱባቸውም ክፍሎችም ሀሳባቸውን በመደገፍ 
የተሻለ አደረጃጀት ይኖረው ዘንድ የሚረዳ ስልጠና 
እንዲያገኙ እገዛ  ተደርጎላቸዋል። ከወሰዷቸው 
ስልጠናዎች በመነሳት እና ሊያሳኳቸው በሚፈልጓቸው 
ሀሳቦች ላይ በመመርኮዝ ዓላማ፣ እቅድ፣ ራዕይ ያለው  
ቡድን  መመስረት ቻሉ።  ስሙንም ‹‹ ምርኩዝ  የሕክምና 
ተማሪዎች ኢኒሼቲቭ ››  በማለት  ሰየሙት። ‹‹ ምርኩዝ 
›› ሌላኛው መጠሪያው  ከዘራ  ሲሆን  እድሜያቸው የገፉ  
አዛውንቶች  የታመሙ  እና ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው 
ሰዎች ተደግፈው  መድረስ የሚፈልጉበት ቦታ 
የሚጓዙበት  ነው። በመሆኑም አቤኔዘር እና ጓደኞቹ  
የመሰረቱት ተነሳሽነትም      በሆስፒታል ውስጥ ላሉ 
ታካሚዎች  ምርኩዝ መፍትሄ፣ እፎይ መባያ መሆን 
ድካምን መጋራት ዓላማቸው ነው እና ምርኩዝ ሊሉት 
ችለዋል።

ዓላማውም በሆስፒታሉ ውስጥ ያሉ እገዛ 
የሚያስፈልጋቸውን ታካሚዎች በገንዘብም፤ በሀሳብም 
መደገፍ  ሲሆን በዋናነት የሕክምና ተማሪዎች በሕክምና 
ተቋማት ውስጥ ሳሉ ለታካሚዎች የሚያሳዩትን    
የአገልጋይነት መንፈስ መጨመር ታካሚዎች 
በሚያገኙት አገልግሎት  እንዲደሰቱ ማድረግ ነው። 

 ምርኩዝ የሕክምና ተማሪዎች ኢኒሼቲቭ  በ18 
የሕክምና ተማሪዎች የተመሰረተ ሲሆን  አሁን 
ላይ  የሶስተኛ ዓመት የሕክምና ተማሪ በጊዜው  ግን  
የአንደኛ ዓመት ተማሪዎች  በነበሩ የተመሰረተ ነው። 
ይፋዊ አድርገው ተነሳሽነቱን   ከጀመሩ   ደግሞ አንድ 
ዓመት ከስምንት ወር ያክል ጊዜ ሆኗቸዋል። አሁን ላይ 
የሕክምና ተማሪዎች የሆስፒታሉ ማኅበረሰብ አካቶ 140 
አባላት በውስጡ ይገኛሉ። 

አቤኔዘር በምርኩዝ የሕክምና ተማሪዎች ኢኒሼቲቭ 
ውስጥ መስራችና አባል ነው። ኢኒሼቲቩ የራሱ ቦርድ፣ 
መስራች አባላት እና አጠቃላይ አባላት አሉት። በስሩም 
ሶስት ፕሮጀክቶችን ይዞ እየሰራ ይገኛል።    ፕሮጀክት 
ጠያቂ፣ ፕሮጀክት ጠቋሚ እና ፕሮጀክት መድሀኒት 
ይገኙበታል።  እንደ አቤኔዘር ገለጻ ፕሮጀክት ጠያቂ 
በምርኩዝ ኢኒሼቲቭ ውስጥ በመጀመሪያ ስራ የጀመረው 
ፕሮጀክት  ነው።  ዋናው ዓላማው ለታካሚዎች 
የስነልቦና ድጋፍ ማድረግ እና በሕክምና ተማሪዎች ዘንድ 
የአገልጋይነት ስብዕናን ማሳደግ ነው። በዚህ ፕሮጀክት 
አባላቱ በሚወጣላቸው ፕሮግራም በየሳምንቱ ዓርብ 
በሆስፒታሉ ያሉ ታካሚዎችን እንደ ሀኪም ሳይሆን 
እንደቤተሰብ እንደ ጓደኛ ይጠይቋቸዋል። በሶስት ወር 
አንዴ ደግሞ ከሌሎች ስፖንሰር እና ድጋፍ አድራጊ 
ተቋማት ጋር በመሆን የተለያዩ ዝግጅቶችን በማድረግ 
በሆስፒታሉ የሕጻናት የሕክምና ክፍል የሚታከሙ 
ሕጻናትን ያዝናናሉ ስጦታ ይሰጣሉ። 

‹‹በየሳምንቱ ታካሚዎችን በምንጎበኝበት ወቅት 
ብዙ የተረበሹና  የተቸገሩ፣ ሰው የናፈቃቸው ታካሚዎች 
እናገኛለን። አንዳንዶች ደግሞ  ከሶስት ወር በላይ 
በሆስፒታል ውስጥ ሕክምና የሚያደርጉ ናቸው። እነዚህ 

ታካሚዎች የገንዘብ ችግር ባይኖርባቸውም አልጋ ላይ 
ተኝተው በመዋላቸው ብቻ የሚፈጥርባቸው የስሜት 
መረበሽ አለ።›› የሚለው አቤኔዘር፤ ማንኛውም የጤና 
ባለሙያም ሆነ ተማሪ ወደ እነሱ የሚቀርበው እንደ 
ሀኪም እንጂ እንደ ቤተሰብ አለመሆኑን አስታውሶ‹‹ 
እኛ ደግሞ የሕክምና ተማሪዎች  መሆናችንን ትተን 
እንደቤተሰብ ስንቀርባቸው በጣም ደስተኞች ናቸው። 
በሚሰጡን ምላሽ  ውስጥ    የምናገኘውንም ምርቃት 
ለምደነዋል።›› አቤኔዘርና አባላቱ የሚጋሩት ሀሳብ ነው።  

ሌላኛው በስራ ላይ ያለው ‹‹ ፕሮጀክት ጠቋሚ ›› 
ነው። ሆስፒታሉ የተለያዩ አገልግቶችን የሚሰጥ እና ሰፊ 
በመሆኑ ታካሚዎች በቀላሉ መሄድ የሚፈልጉበትን 
ቦታ ለማግኘት ይቸገራሉ። በምርኩዝ ኢኒሼቲቭ ውስጥ 
የተካተተው ይህ ፕሮጀክትም በጎ ፍቃደኛ ከሆኑ ሁለተኛ 
ደረጃ ተማሪዎች እና  ሌሎቸ ክበቦች ጋር በጥምረት 
በክረምት ወራት ላይ አሰማርተዋል። ነገር ግን አሁን 
ሰዓቱ የትምህርት በመሆኑ በጎፍቃደኛ ተማሪዎቹም 
በትምህርት ላይ ይገኛሉ።   ኢኒሼቲቩ አሁን ላይ ሌሎች 
በጎፍቃደኞችን እየተቀበለ ሲሆን ችግሩን በዘላቂነት 
ለመፍታት ያስችል ዘንድ ለሁሉም ሰው ምቹ የሆነ 
እና በቀላሉ ማንኛውም ሰው ሊረዳው የሚችል በእጅ 
የሚያዝ ጠቋሚ ካርታ ለማዘጋጅ በሂደት ላይ ነው። 

ሌላኛው ከሆስፒታሉ የአስተዳደር ክፍል ይሁንታን 
እየጠበቀ የሚገኘው ‹‹ ፕሮጀክት መድሀኒት ›› የተሰኘው 
ነው። ብዙ ሰዎች ከሀኪም የታዘዘላቸውን መድሀኒት 
በቶሎ ለማግኘት አለፍ ሲል ደግሞ በአቅም ማነስ 
ምክንያት መድሀኒቱን ገዝተው መጠቀም አይችሉም። 
ይህ ደግሞ በቀላሉ ሊታከሙ የሚችሉትን ሕመም 
ይዘው እንዲቆዩ እና ምናልባትም መድሀኒቱን በማጣት 
ሕይወታቸውን ማጣት ደረጃ ሊያደርሳቸው ይችላል። 
ችግሩን ለመቅረፍ እየተሰራ ያለ ቢሆንም ከችግሩ ስፋት 
አንጻር ምርኩዝ ኢኒሼቲቭም እንደ አንድ ፕሮጀክት 

ሊይዘው ችሏል። ፍቃድ ሲያገኝም የብዙዎችን ሕይወት 
ሊታደግ እና ጭንቀት ሊጋራ እንደሚችል አቤኔዘር 
ገልፇል። 

ፕሮጀክቱ የሆስፒታሉን ማኅበረሰብ አካቶ 
በአብዛኛው በሕክምና ተማሪዎች የሚንቀሳቀስ ሲሆን 
የሕክምና  ተማሪዎች በአንጻሩ ከሌሎች የትምህርት 
ክፍሎች በተለየ በጣም የታጠበ እና አብዛኛውን 
ሰዓታቸውን በትምህርት እና በጥናት ያሳልፋሉ። በዚህም 
ምክንያት እንደሌሎች ተማሪዎች ሰፊ የሆነ ሰዓት     
እንደሌላቸውና አብዛኛው ሰዓታቸው በቤተመጽሀፍት 
ውስጥ እንደሆነ ብዙዎች የሚስማሙበት ነው። 
ታዲያ  ለምርኩዝ የሕክምና ተማሪዎች ኢኒሼቲቭ 
አባላት  ከያዙት ዓላማ አንጻር ይህ አንዱ ተግዳሮት 
ነው።  የማኅበሩ መስራች የሆነው አቤኔዘርም እንዲህ 
ይላል ‹‹ ይህ አሁንም ድረስ የምንቸገርበት ጉዳይ ነው። 
በተለይ ደግሞ ፈተና በሚኖርበት ሰዓት በጣም የተጣበበ 
ሰዓት ነው ሚኖረን። ›› ይላል ይህን ችግርም ለመፍታት 
በሀሳቡ የሚስማሙ አብረዋቸው የሚማሩ ተማሪዎችን 
አባል በማድረግ፣ የሰው ኃይል በመጨመርና የስራ 
ክፍፍሎችን በማድረግ የሚኖረውን መጨናነቅ ለመቀነስ 
እየሰሩ ነው። ›

ኢኒሼቲቩ  ለሚያደርጋቸው ድጋፎችም የገንዘብ 
ምንጩ እነዚሁ አባላት ናቸው። ‹‹ ይህንን የአገልጋይነት 
መንፈስ ከተማሪነት ጀምሮ እያዳበርነው ከሄድን በሂደት 
የሚመጡት የጤና ባለሙያዎች ታካሚዎችን በማገልገል 
እና በመንከባከብ የማይደራደሩ ይሆናሉ።›› አቤኔዘር 
በሕክምና ተቋማት ውስጥ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ 
ጉዳይ መሆኑም አንስቷል።  

በሆስፒታል ውስጥ የሚሰሩ እና በቀጥታ 
ከታካሚዎች ጋር የሚገናኙ የጤና ባለሙያዎች 
ከሚያስተናግዷቸው ከፍተኛ የታካሚ ቁጥር 
እና ከሚያሳልፉት ከፍተኛ የስራ ሰዓት ምክንያት 
የሚገጥማቸው የስሜት መወጠር ታካሚዎችን በአግባቡ  
ለማስተናገድ መቸገር ይታይባቸዋል።   ሌላኛው በስፋት 
የሚታየው ችግር ደግሞ ታካሚዎች የታዘዘላቸውን 
መድሀኒት በቶሎ አለማግኘት በተለይም ከፍተኛ ገንዘብ 
የሚጠየቅባቸው መድሀኒቶች  እጥረት አለ። በዚህ 
ሰዓት የጤና መድህን የሌላቸው ታካሚዎች ከኪሳቸው 
ከፍተኛ ወጪ ለማውጣት ይዳረጋሉ።  እነዚህን መሰል 
ተቋማት እና ማኅበራት መቋቋማቸው ችግሮችን 
ከስራቸው ለመፍታት ያስችላል።                          

ይህ በአንድ ሆስፒታል ውስጥ የተጀመረው 
የተማሪዎች ሕብረት በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች እንዳለ 
ሁሉ  ምርኩዝም ሀሳቡ በእያንዳንዱ የሕክምና ኮሌጅ 
ውስጥ ማስፋፋት፣ በማዕከልነት የያዘውን የአገልጋይነት 
መንፈስ ሌሎች እንዲጋሩት ማድረግ፣ ከዚያም እንደ 
ዋና ችግር የሚታዩ የመድሀኒት እጥረት፣ ሰፋ ባለ 
መልኩ ለመስራት ጥረት ያደርጋሉ። ምርኩዝም 
በሌሎች ኮሌጆች ውስጥ  በተዋወቀ ቁጥር የሚኖረው 
ተደራሽነትም እየሰፋ ይሄዳል በእቅድ ውስጥ የተያዘ 
ነው። 
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የምድር በረከት
ሕገወጥነት - የክልሉ ወርቅ ልማት ዋንኛ ተግዳሮት  

ወርቅነሽ ደምሰው 

ኢትዮጵያ በማዕድን ሀብት ባለጸጋ ናት። የወርቅ፣ 
የከበሩ ጌጣጌጦች፣ የታንለም፣ የሊቲየም፣ የድንጋይ ከሰል፣ 
የብረት፣ የተፈጥሮ ጋዝ፣ ለኢንዱስትሪና ለኮንስትራክሽን 
ግብአቶች የሚሆኑ ማእድናት በስፋት እንደሚገኙባት 
መረጃዎች ይጠቁማሉ። 

ሀብቱን በማልማት ተጠቃሚ ማድረግ የሚያስችሉ 
ሥራዎች  እምብዛም አለመስራታቸውን ተከትሎ፣  
ከዘርፉ የሚገባትን ኢኮኖሚያዊ  ጥቅም ማግኘት ግን 
አልቻለችም። የማዕድን ዘርፉ ትኩረት  ተነፍጎት የቆየ 
መሆኑ ላለመልማቱ ከሚጠቀሱ ምክንያቶች መካከል 
ይጠቀሳል።

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን የማዕድን ዘርፍ በአገር በቀል 
የኢኮኖሚ ማሻሻያው ሰፊ ትኩረት ከተሰጣቸው አምስት 
ዘርፎች መካከል  አንዱ ተደርጓል፤ ይህም ለማእድን 
ልማቱ ትልቅ አስተዋጾኦ እያበረከተ ነው።  

የዘርፉ ችግር ማእድኑን ማልማት አለመቻል ብቻ 
አይደለም። የሕገወጥነት መንሰራፋትም ዋንኛው ችግር 
ሆኖ ይታያል። ሕገወጥነቱ ከለማው ማእድን አልሚዎቹና 
ሀገር በተገቢው አግባብ መጠቀም እንዳይችሉ እያደረገ 
ይገኛል። 

የሕገወጥነቱ መስፋፋት  አገሪቷ ያላትን እምቅ  
የማዕድን ሀብት በማልማት ጥቅም ላይ ለማዋል  
እያደረገች  ያለችውን ጥረት በማደናቀፍ እንቅፋት 
እየሆነ  መምጣቱም በተደጋጋሚ ሲገለጽ ይሰማል።  
በዚህም የተነሳ ለአገሪቱ ኢኮኖሚ ከፍተኛ አስተዋጽኦ 
የሚያበረክተውና ለበርካታ ዜጎች የሥራ እድል መፍጠር 
እንደሚችል የታመነበት ይህ የማዕድን ዘርፍ የተፈለገውን 
ውጤት ማምጣት አልቻለም። የወርቅ ምርት እየተመረተ 
ቢሆንም፣ በሕገወጥነት የተነሳ የሚፈለገውን ያህል  
ለብሄራዊ ባንክ እንዲገባ  እየተደረገ አይደለም።

ይህን ሕገወጥ የማዕድን ዝውውርና ግብይት  
ለመከላከልና ለመቆጣጠር እየተደረጉ ያሉ ጥረቶች 
ለውጦችና መሻሻሎች  እየመጡ መሆናቸውን መረጃዎች 
ይጠቁማሉ፤  ይህን ጥረት የሚያደንቁት የምጣኔ ሀብት 
ባለሙያዎች፣ ችግሩን በዘላቂነት መከላከል በትኩረት 
መስራት  እንደሚገባ ይመክራሉ።

 የዘርፉ የሕገወጥነት ችግር  የማዕድን ልማት ባለባቸው 
በሁሉም አካባቢዎች  የሚስተዋል ተግዳሮት እንደሆነም 
ይታወቃል። በተለይ በወርቅ ምርቱ የሚታወቀው 
የጋምቤላ ክልል   በዚህ ሕገወጥነት እየፈተነ ስለመሆኑ 
የክልሉ ማዕድን ሀብት ልማት ቢሮ መረጃ ያመለክታል።

የክልሉ ማዕድን ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ አኳታ 
አቻም እንደሚሉት፤ በክልሉ የማዕድን ዘርፉ ዋንኛ 
ተግዳሮት የሕገ-ወጥነት መስፋፋት ነው። በክልሉ 
የኮንትሮባንድ ንግድና  ሕገ-ወጥነት በከፍተኛ ደረጃ 
መኖሩ  ክልሉ የሚታወቅበትን  የወርቅ ማዕድን አምርቶ 
የተሻለ ውጤት እንዳያመጣ እያደረገ ይገኛል። በተለይ 
ክልሉ ከማዕድን ዘርፍ ሊያገኝ የሚገባውን ኢኮኖሚያዊ 
ጠቀሜታ እንዳያገኝ እንቅፋት ሆኗል። 

በሌላ በኩል ሕገ-ወጥ የማዕድን ዝውውርን 
ከመከላከል አንጻር ብዙ ሥራዎች መስራታቸውን 
የሚናገሩት ኃላፊዋ፤ በክልሉ ርዕስ መስተዳድር የሚመራ 
ኮማንድ ፖስት ተቋቁሞ በየጊዜው ክትትልና ቁጥጥር  
እየተደረገ መሆኑን ይገልጻሉ። በኮማንድ ፖስቱ 
አማካይነት ከክልል እስከ ቀበሌ ድረስ ባሉ አደረጃጀቶች 
በየጊዜው፣ ክትትልና ቁጥጥር እንደሚደረግ ጠቁመው፤ 
ክፍተቶች ሲገኙም እርምጃ በመውሰድ ቁጥጥር የማድረጉ 
ሥራ ተጠናክሮ መቀጠሉን ተናግረዋል። 

እንደ ኃላፊዋ ማብራሪያ፤ በክልሉ ወርቅ በስፋት 
ይመረታል። የኮንስትራክሽን፣ የኢንዱስትሪ ማዕድናት እና  
ሌሎች ማዕድናትም በክልሉ የሚገኙ ቢሆንም፣  እስካሁን 
ሌሎች ማዕድናት እምብዛም ወደ ምርት የገቡ አይደሉም። 
ወርቅ የሚመረትባቸው አራት ወረዳዎች (ዲማ፣ አቦቦ፣ 
ጋምቤላና መንገሺ) ሲሆኑ፤  የዲማ ወረዳ  ግን ወርቅ  
በስፋት ይመረትበታል።

እነዚህ ወርቅ የሚመረትባቸው አካባቢዎች 
ከወረዳዎቹ በጣም ራቅ ያሉ መሆናቸው የወርቅ ምርቱን 
ለመቆጣጠር ስለማያመች  ሕገወጥነት እንዲስፋፋ 
ምክንያት ሆነዋል።  የቀበሌዎቹ (አካባቢዎቹ) ርቀት  
የክትትልና የቁጥጥር ሥራውን አዳጋች  አድርጎታልም። 

በሌላ በኩል ቀደም ሲል ወርቅ በሚመረትባቸው 
ቦታዎች ላይ  የወርቅ ምርቱን የሚረከብ ባንክ አለመኖር 
ችግር ነበር፤ አሁን ላይ ግን ወርቅ በሚመረትባቸው 
እያንዳንዳቸው ወረዳዎች ባንክ በመኖሩ የተመረተውን 
ወርቅ በማንኛውም ሰዓት ለባንክ ለማስገባት የሚቻልበት 
ሁኔታ ተፈጥሯል። ችግሩ በስፋት  እየተፈጠረ ያለው 
ወርቅ ከሚመረትበት ቦታ ባንክ  እስኪገባ ድረስ ባሉ 
ቦታዎች ላይ  ሕገወጥነት  በመኖሩ  የተነሳ ነው። 

 ክልሉ በአብዛኛው የሚታወቀው በወርቅ ምርቱ 
መሆኑን ኃላፊዋ ጠቅሰው፣ በተያዘው በጀት ዓመት  አንድ 
ሺ ሁለት መቶ ኪሎ ግራም ወርቅ  ለማምረት  ታቅዶ 
በርካታ ሥራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን  ያመላክታሉ። 
በግማሽ ዓመቱ 625 ኪሎ ግራም ወርቅ ለማግኘት 
ታቅዶ፤ አንድ መቶ ሃምሳ አራት ነጥብ ሃያ ስምንት  ኪሎ 
ግራም ወርቅ ብቻ  ለብሔራዊ ባንክ ማስገባት መቻሉን 
አስታውቀዋል። ይህም የሚያሳየው በእቅዱ መሠረት 
ወርቅ ማምረት አለመቻሉን እንደሆነም ጠቅሰው፣ 
ለዚህም ምክንያት የኮንትሮባንድ ንግድና ሕገወጥነት 
በከፍተኛ ደረጃ መስፋፋቱ መሆኑን ጠቁመዋል። 

እንደ ኃላፊዋ ማብራሪያ፤ በክልሉ ወርቅ የማምረት 
ሥራው የሚካሄደው በባሕላዊ መንገድ  ነው። በክልል 
ደረጃ  ሁለት  የወርቅ አምራች ኩባንያዎች  ያሉ ሲሆን፤ 
እስካሁን   ወደ ሥራ የገባው አንድ ኩባንያ ብቻ ነው። 
ሌላኛው በቀጣይ ወደ ሥራ ሊገባ ይችላል ተብሎ 
ይጠበቃል። አሁን ላይ ወርቅ የሚመረተው በአነስተኛ 
እና ባሕላዊ  ወርቅ አምራቾች ነው፤ ይህም   ለሕገወጥነት 
እየተጋለጠ መሆኑ ምርቱን የመቆጣጠሩን ስራ አስቸጋሪ 
አድርጎታል። በዚህም የተነሳ በትክክለኛው መንገድ 
የተመረተው ወርቅ ለብሔራዊ ባንክ ሳይገባ  በሕገወጥ 
መንገድ  የሚወጣበት መንገድ ሰፊ ነው። 

በተጨማሪም በክልሉ በማዕድን ዘርፉ የሚደራጁት 
ዜጎች በሁለት  መልኩ  ወርቅ በማምረትና  በወርቅ 
በግብይት ሥራ  እንደሚደራጁ ይገልጻሉ።   በክልሉ  
በማዕድን ዘርፍ የተደራጁ 47 ያህል አምራቾች እንዳሉ  
ጠቅሰዋል። ከእነዚህ አምራቾች መካከል በሕገ-ወጥ 
ሥራ ተሰማርተው የሚገኙ፤ ከወርቅ አምራቾች  ወርቅ 
ተረክበው ለብሔራዊ ባንክ ማስገባት ሲገባቸው መሀል 
ላይ እንዲጠፋ ያደርጋሉ ሲሉ ያብራራሉ።   በእነዚህ 
አካላት ላይ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን አመልክተው፣ 
በተለይም በወርቅ ግብይት  በተደራጁ 11 ማህበራት ላይ 
ሕጋዊ እርምጃ መወሰዱን አስታውቀዋል። በእርምጃው  
ንብረታቸው በመውረስ፣ በገንዘብ እና በእስር እንዲቀጡ 
መደረጉን  አመላክተዋል። 

በ2015 በጀት ዓመት  ሕገወጥነት ለመከላከል በተሰራ 
ሥራ በውጭ አገር ዜጎች  ላይ ሳይቀር እርምጃ በመወሰዱ 

ከክልሉ እንዲባረሩ መደረጉን ኃላፊዋ አስታውሰዋል። 
የውጭ አገር ዜጎችም ቢሆኑ  ሕጋዊ መንገድን ተከትለው 
ለመስራት ፈቃድ ወስደው የሚሰሩ የውጭ ሀገር ዜጎች 
እንዳሉም ጠቅሰው፣  በእነዚህም ላይ ክልሉ ጥብቅ 
ክትትልና ቁጥጥር እያደረገ የሚገኝ መሆኑን አስረድተዋል።

 ‹‹የተያዘው በጀት  ዓመት የወርቅ ምርትን  የስድስት 
ወራት አፈጻጸም  ብንመለከት ወርቅ በባሕላዊ መንገድ 
እየተመረተ በመሆኑ የሚፈለገውን  ያህል ውጤት  
እያስገኘ አይደለም››  ሲሉ ኃላፊዋ ጠቁመዋል። ይህም  
በአነስተኛ የወርቅ አምራችነት ተሰማርተው ወርቅን 
በባሕላዊ መንገድ የሚያመርቱ አምራቾች ውጤታማ 
ሥራ እንዲሰሩ ማስቻል  እንደሚጠይቅ  አመላክተዋል። 
አምራቾች በእውቀት፣ በቴክኖሎጂ እና በአቅም እንዲበቁ 
ቢደረግ  የተሻለ በማምረት ጥሩ ውጤት  ማምጣት 
እንደሚችሉ አመልክተዋል፤ አምራቾቹ በባለፈው በጀት 
ዓመት  ስልጠናዎች እና የተለያዩ  አይነት  ድጋፎች 
እንዲያገኙ  መደረጉን ጠቅሰው፣ በቀጣይ  ይህን አጠናክሮ 
ለማስቀጠል  ከፌዴራል ማዕድን ሚኒስቴር ጋር   የተለያዩ 
ድጋፎች ለማድረግ የሚያስችሉ ጥረቶች እየተደረጉ 
መሆናቸውን አብራርተዋል።

በክልሉ በመጀመሪያ በጀት ዓመት በወርቅ ምርት ጥሩ 
ለውጦች መታየታቸውንና የተሻለ ውጤትም ማስመዝገብ 
እንደተቻለ የጠቀሱት ኃላፊዋ፤ በመስከረም ወር የተገኘው 
የወርቅ ምርት አነስተኛ  ቢሆንም  በጥቅምት ወር 30 ኪሎ 
ግራም ወርቅ  ማግኘት ተችሏል ብለዋል።   በሕዳር ወርም 
እንዲሁ አበረታች ውጤት መመዝገቡን አስታወሰዋል። 

በሕገወጥነት ላይ ያለው ቁጥጥርና ክትትል ሲጠናከር 
ለውጦች እንደሚመጡ ጠቅሰው፣ በተቃራኒው ቁጥጥርና 
ክትትሉ ሲላላ ደግሞ ውጤቱ እያሽቆለቆለ እንደሚሄድ 
ያስረዳሉ።      ‹‹በእያንዳንዱ ወር የሚገኘው የወርቅ ምርት 
በየጊዜው ይለያያል፤ የወርቅ ሥራ እንደ አፈሩ ሁኔታም 
ይወሰናል፤ አንዳንድ ወቅት ላይ በጣም ብዙ ወርቅ 
ይገኝና ከፍተኛ ምርት የሚመረትበት አጋጣሚ ይኖራል። 
አንዳንድ ወቅት ደግሞ ምርቱ ጨርሶ የማይኖርበት 
ሁኔታም  ይከሰታል››  ሲሉ ያብራራሉ።  

 ከፍተኛ የወርቅ ምርት በሚመረትበት ወቅት ሕገ-
ወጥነት ቢኖርም ከሚመረተው ምርት ብዛት አንጻር 
ብዙ  የወርቅ ምርት ማግኘት ይቻላል ሲሉም ተናግረው፣ 
በዚያው ልክ ደግሞ የምርት እጥረት ሲያጋጥም ሕገወጥነቱ 
እና የምርቱ መቀነስ ተደማምረው በየወሩ የሚገኘውን 
የወርቅ ምርት መጠን እንዲቀንስ ሊያደርጉት ይችላሉ 
በማለት ተናግረዋል።     

ሌላኛው ለምርት መቀነስ ምክንያት ሊሆን የሚችለው 
ደግሞ የተፈጥሮ ክስተት  መዛባት ነው ያሉት ኃላፊዋ፣  
በጥቅምት ወር 30 ኪሎ ግራም የሚደርስ ከፍተኛ መጠን 

ያለው የወርቅ ምርት መገኘቱን ለአብነት ይጠቅሳሉ። 
ይሁንና ከዚያ በኋላ ግን በክልሉ በተፈጠረው ዝናብ 
በመብዛት የተነሳ ማሽኖች የተወሰዱበትና ምርቱም 
የጠፋበት  ሁኔታ ተከሰቶ የምርት መቀነስ ማጋጠሙን 
አመላክተዋል።

የዘርፉ ማነቆ የሆነውን ሕገ-ወጥነት በመከላከል 
ረገድ በርካታ ሥራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ጠቅሰው፤ 
በተለይ የወርቅ ምርትን ለማሳደግ የሚያስችሉ ቀጣይነት 
ያላቸው ሥራዎችን  ከባለድርሻ አካላት ጋር  እንደሚሰሩ  
ኃላፊዋ ተናግረዋል።

የማዕድን ዘርፉ በርካታ የሥራ እድል ለመፍጠር 
ከሚያስችሉ ዘርፎች መካከል ዋንኛው ነው ያሉት 
ኃላፊዋ፤ በ2016 በጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ስድስት ወራት 
ብቻ ዘርፉ 849 ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ እድል  መፍጠር 
የተቻለ መሆኑን ገልጸዋል። 

የቢሮ ኃላፊዋ እንዳብራሩት፤  በክልሉ ያሉትን 
የማዕድን ሀብቶች ለማወቅ በተደረገው ጥናት  የማዕድን 
ሀብት  ያለባቸው  ቦታዎች ተለይተዋል፤ በቀጣይም 
የተቀሩትን ቦታዎች ለማጥናት ታቅዶ እየተሰራ ነው፤ 
ካሉት የማዕድን ሀብቶች አንጻርም ሲታይ እስካሁን 
እየለሙ  ያሉት የተወሰኑ ማዕድናት ሲሆኑ፣ በክልሉ ያሉ 
የማዕድን ሀብቶች ሥራ ላይ በማዋል  እንደ ሀገር ተጠቃሚ 
ለመሆን የሚያስችሉ ሥራዎች መስራት ያስፈልጋል። 

የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ኡሞድ ኡጁሉ በክልሉ 
በማዕድን ዘርፍ ያለውን ሕገ ወጥነት ለመከላከል 
ከሚመለከታቸው አካላት ጋር  በቅንጅት እየተሰራ 
መሆኑን ይገልጻሉ። ከክልሉ ወደ ብሔራዊ ባንክ 
የሚገባው የወርቅ ማዕድን መጠን በከፍተኛ ደረጃ እየቀነሰ 
መምጣቱን ያመለከቱት ርዕሰ መስተዳደሩ፤ የዘርፉን 
ተግዳሮቶች በመፍታት ወደ ብሔራዊ ባንክ የሚገባውን 
የወርቅ መጠን ለማሳደግ  ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ 
መሆኑን ያመላክታሉ።

በተለይ በክልሉ ያለውን የወርቅ ሀብት በአግባቡ 
ጥቅም ላይ ለማዋል  ሕገ ወጥነትን  ለመከላከል  ከባለድርሻ 
አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰው፣ ሕገ-
ወጥ የወርቅ ዝውውርን በመቆጣጠር ሀብቱን ለሀገር 
ኢኮኖሚ ግንባታ ለማዋል በትኩረት እየተሰራ ነው  
ብለዋል።

ሕገ-ወጥ የወርቅ ዝውውርን ለማስቆም በየደረጃው 
ከሚገኙ የባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት በመስራት፣ 
የክትትልና ቁጥጥር ሥራዎችን በማጠናከር በትኩረት 
እየተሰራ መሆኑን አመልክተው፤ የወርቅ  ልማቱን 
በመቆጣጠር ረገድ የወረዳና የዞን አመራሮች በቁርጠኝነት 
መሥራት ይጠበቅባቸዋል ሲሉም አስገንዝበዋል።

የክልሉ የወርቅ ማእድን ልማት በአብዛኛው የሚካሄደው በባህላዊ መንገድ ነው
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ዓለም አቀፍ 

መዝናኛ

የብዕር ጠብታ  

በትረ ሙሴ (መልከ ኢትዮጵ)

አንዳንድ ሚስቶች ጫንቃ ላይ እንዳረፈ ከባድ ሸክም 
አስጎንባሾች ናቸው። አንዳንድ ሚስቶች ራስ ላይ እንደተደፋ 
ዘውድ ክብርና ቀና ማያ ናቸው።

በምትሆነው መሆን ሚስቴ የአዕምሮ ውስኑነት 
እንዳለባት መጠራጠር ከጀመርኩ ሰንበትበት ብያለው። 
ከእኔና ከበፊቷ ፍቅረኛህ ሲለብስ ማነው የሚያምርበት? 
ማንኛችን ነን ቆንጆ? ፍቅር መሥራት ላይ የጣመህ ማነው? 
ስትል ትጠይቀኛለች። በማይጠየቅ ጥያቄዋ ትንሽ ቅሬታን 
አሳይቼ እንድናልፈው ብገፋፋትም አትተወኝም። አጠገቤ 
ከሆነች እየነካካች፣ መኝታ ቤት አልጋ ላይ ከሆንን ደረቴ 
ላይ ተሳፍራ በል ንገረኝ ስትል ወጥራ ትይዘኛለች። ሁሉም 
ባይሆኑም አንዳንድ ትላንቶች በዛሬ ፊት ላይ አይዘከሩም። 
በተለይ ፍቅር ላይ አደገኛዎች ናቸው። 

ሚስቴ ግን ይሄንን አትረዳም..ከእሷ በፊት የኖርኩትን 
ሕይወት እንዳለ ዘርዝሬ እንድነግራት ትፈልጋለች። 
አይጠቅምሽ ብላት ‹ምን የተደበቀ ታሪክ አለህ እንዴ 
ምነው ፈራህ? ስትል ራሷ በፈጠረችው ጥርጣሬ ቀን ሙሉ 
ታኮርፈኛለች። ሚስቴን በተመለከተ ቀጣይ እቅዴ ከቻልኩ 
ብቻዬን ካልሆነ የሰፈር ሰው አሰባስቤ አማኑኤል ማስገባት 
ነው።

ሰው የሕይወት ዘካሪ ነው። ከዛ እዚህ ባመጣውና ከዚህ 
ወደዛ በሚወስደው ዝክረ ወጉ ውስጥ እንደቦይ የሚፈስ 
ነው። ሕይወት ወደኋላ ቢኖራት..ካለፈው መርጠን ለዳግም 
ሕይወት የምንከጅለው በኖረ ነበር። እረ እንዳውም በዛሬ 
እና በመጪው ቀይረን ባለፍንበት ሰርጥ ላይ ለማግደም 
አይናችንን የማናሽ አንድ መዓት ነን። በእዬዬ እንጂ ትላንትን 
ደግመን እንድንኖረው ባልተፈቀደ ተፈጥሮ ውስጥ መቆማችን 
የሁላችንም ቁጭት ይመስለኛል።

መነሻዬ ፍቅር ነው..መድረሻዬ ደግሞ አንዲት ስንጥር..! 
በላመ እንቅልፍ ስር ከተባዕት ጉያ ስለበቀለች ነፍስ። በፍቅር 
ላይ ሳልንጠራራ የነካሁት ክብር የለም። መንጠራሪያዬ ፍቅር 
ነው። አልደርስ ያልኩባቸው ሩቅ ምኞቶች እነሱ ካለፍቅር 

ዝክረ ሴቶች
የሄድኩባቸው እንደሆኑም የማምን ነኝ።

ሰው እቃ ቤት ነው። የሕይወት ገሰስ ማከማቻ። ባደፈ 
መጋረጃ ከለል እንዳለ ዝርክርክ ታዛ ማንም እየመጣ ነውሩን 
የሚደብቅበት። በእኔም ውስጥ በዘመን የተደበቀ ስንት ጉድ 
አለ መሰላችሁ! ለማንም እንዳይታዩ አርቀን በደበቅናቸው 
ጋፍና እንዲታዩ በገለጥናቸው ሸጋ ታሪኮች ስር ዝብናኔ 
የጎበኘን ነን። ጋፍን ማውጋት ስለማንወድ እንጂ ከሰውነት 
የሚፍቁን ስንት ጉዶች ነበሩን።

እኔ ግን ሌላ ነኝ..በምድር አዲስ ነገር የለም ብዬ የማምን፣ 
ለሆነው እየሆነ ላለውና ለሚሆነው ራሴን ያሰናዳሁ፣ ሊሰማኝ 
ለፈለገ የመጣሁበትን አንድ ሳላስቀር የምናገር። ለምን 
አስመስላለሁ..? በሰሚ ማጣትም ይሁን ንግግር ባለመቻል 
ብዙ ያልተነገሩ ታሪኮች አሉን። የሚሰማንን እንደማግኘት 
እኩያ እድላምነት እንደሌለ ለብዙ ዘመን በሠራሁት ጥናት 
አረጋግጫለሁ። ሰው ድሉና ዕድሉ የሚጀምረው እህ ብሎ 
ከሚሰማው ሰው በኩል ነው። በሰው ልጅ ታሪክ ከጥላቻ 
ቀጥሎ አድማጭ ማጣት ሁለተኛው ገዳይ በሽታ ነው። 
በፅሞናና በሰከነ መንፈስ፣ ዓይኑን ዓይናችሁ ላይ ሰክቶ..
አንዳንዴም ጭንቅላቱን እየነቀነቀ የሚያደምጣችሁ ካለ 
በምርጥ ዕድል ጊነስ ቡክ ላይ ለመስፈር ብትወዳደሩ 
ያዋጣችኋል ባይ ነኝ።

በሰሚ ማጣት ታሪኮቻችን አልተነገሩም። በቦታ ማጣት 
ሕልሞቻችን አልተመነዘሩም። በተሸረፈና በተገመሰ ሕይወት 
ውስጥ ነን። የጀመርንውን ሳንጨርስ አድማጭ ልቦች 
ይሸሹናል። ተስፋ ባደረግናቸው ማግስት ቅርንጫፋቸውን 
ሰብረው ጥላና ማረፊያ ያሳጡናል። ለመስጠት በደሀ ዓለም 
ውስጥ ፍቅር የማያውቀው ሀገር ሄዶ ቦታ እንዳጣ ሀገረ ገዢ 
ነው። በመጠበቅ ውስጥ ፍቅር ግማሽ ያህሉ የለም። አንዳንዴ 
በብዙ ሰው መሐል ብቸኝነትና ባይተዋርነት ይሰማናል። 
ሌላ ጊዜ በአንድ ሰው ጎን ቆመን በዓለም ላይ ምርጡን እኛን 
እናገኘዋለን። ሰው ልቡን ካልሰጠ..ከእምነቱ ካልከፈለ፣ 
ከሕልሙ ካላጋራ፣ ከእውነቱ ካልቆረሰ፣ ከስኬቱ ካልገመሰ፣ 
ከመንገዱ ካልቸረ አንካሳ ነው። በእንዲህ አይነት ሰዎች 

መሐል መብቀል በጭንጫ ውስጥ እንደወደቀ ፍሬ ነው። 
አንድ ሆነው ብዙ ሰዎች አሉ። ብዙ ሆነው የአንድ ሰው ያክል 
ዋጋ የሌላቸውም አሉ።

አድማጭ መሆኔን አንድም ቀን አስቤው አላውቅም። 
በቻልኩት ሁሉ የሰዎችን ንግግር፣ ስሜት ለመረዳት 
እሞክራለሁ። አድማጭነቴ የተረጋገጠው በሴቶች ነው። 
በፍቅሬ ከሚወድቁበት ነገር አንዱ ስሰማቸው ሁሉ 
ነገሬን ሰጥቼ መሆኑ ነው። ምኔን ወደድሽው ብዬ ጥያቄ 
ያቀረብኩላት ሴት አድማጭነትህን አለማለት አትችልም። 
ማድመጥ በሴቶች ዘንድ የፍቅር መውደቂያ ከመሆኑም 
በተጨማሪ የጠቅላላ እውቀታችን መለኪያ መስፈርትም 
ነው። እናም በሴቶች ዘንድ እጸሙናለሁ። በዝክረ ሴቶች 
ታሪኬ የማልዘነጋው እውነት በሴቶች ዘንድ በአድማጭነቴ 
ያገኘሁትን ሙገሳ ነው። በቆንጆ ሴት እንደመወደስ ለወንድ 
ልጅ እኩያ ጀብድ የለውም።

በሁሉም ወንዶች ልብ ውስጥ ያልደበዘዘች አንድ ሴት 
አለች። እንደንስር ራሷን እያደሰች ከዘመን ዘመን የምትበረታ። 
ልጅ ሆኜ የምሰማው አንድ አባባል አለ..በሁሉም ወንድ ታሪክ 
ውስጥ ከደመቁት ደምቃ የምታበራ አንድ አብሪ ነፍስ አለች 
የሚል። ይሄን አባባል አላምን ብዬ የመጀመሪያ ፍቅረኛዬን 
እስከተዋወኩበት ጊዜ ድረስ በእንቢተኝነቴ ቀጥዬ ነበር። 
ከአፍላነቴ ውስጥ ደማቅ ታሪክ ለማግኘት ወደነገ የሚሻገር 
ትዝታዋን ስበረብር ነበር። ካለ ደማቅ እስከ አፍላነቴ ማብቂያ 
ድረስ ተምዘገዘኩ። ባምን እንኳን አልረሳ ብላ በሕይወቴ ሁሉ 
የምትከተለኝን ሴት ሁናቴ ባላደኩበት የልጅነቴ ደብር ውስጥ 
እርቃኝ ነበር። በእርግጥ ለአርምሞ ጥላኝ አልደበዝዝ ያለች 
ሴት እስካሁን በእኔ ውስጥ የለችም። ከሰውነቴ ለእኔ ብቻ 
በዝቶ እንደተሰጠ የማስበው የትዝታ ተጠቂነት አለ። ሁሉም 
ትላንት..ሁሉም ዛሬ፣ ሁሉም ነገ ለእኔ ናፍቆት ነው። በዚህ 
እውነታ ውስጥ የተዋሓድኳቸው ሁሉም ሴቶች በሆነ በጎ 
ነገራቸው በኩል በናፍቆት የሚፈነግሉኝ ናቸው። አንዳቸውን 
ከአንዳቸው አስበልጬ እንደእሷ አይነት ሴት አላየሁም 
የምላትን አይነት ከታሪኬ ውስጥ መዝዤ ለማውጣት ብዙ 

ደክሜ አልተሳካልኝም።
በእኩል የተከረከሙ የእኩያ ታሪክና ናፍቆት ባለቤት 

ነኝ። አጠገቤ ላለችው ሚስቴ ይሄን ብነግራት ሰማኒያችንን 
ቀዳ ፍቺ እንደምታስገባ የማውቅ እኔ ብቻ ነኝ። በእያንዳንዱ 
ወሬዬ ውስጥ ስሟ እንዲኖር፣ ሚስትነቷ እንዲጎላ ትፈልጋለች 
ይሄ ባልከፋ ነበር ጉዳዬ ከአሜሪካው የስለላ ተቋም ከኤስ አይ 
ኤስ ጋር ቢሆን እንኳን ስሟን ጠርቼ እንድጀምር እና በስሟ 
እንድጨርስ የምትመኝ ናት። ሁልጊዜ ምርጥ እንደሆነች 
በመናገር ግዴታ የተጣለብኝ ባሏ ነኝ። እንደዛም ሆኖ 
አፈቅራታለሁ። የእኔን ያህል ቻይ ባል የእሷን ያክል ጠያቂ 
ሚስት ታሪክ አላጣመረም። 

ዛሬ ጠዋት ከእንቅልፌ ስነሳና አብሬያት ቁርስ ስበላ 
የሆነ ነገር በመናገር ቀኗን አሳምሬው ነበር። የዛሬው ማለዳ 
ሳልጠየቅ ያወራሁበት የመጀመሪያ ቀኔ ነው። ‹እስከዛሬ ድረስ 
ወደሕይወቴ ከመጡት ደማቋን ነሽ። በእኔ ሰማይ ላይ ብዙ 
ደማቅ ከዋክብቶችን ተመልክቻለሁ። አንቺ ግን ከስንት 
አንድ ጊዜ የምትወጣውን ከሁሉም ደማቋን ኮከብ ነሽ› 
ስላት የተሰማትን ስሜት ደግሜ ማስታወስ አልቻልኩም። 
በሚገርም ፈገግታ ለብዙ ሰዓት ስትስቅ አየኋት..ማብቂያዋ እኔ 
ሆኜ ለሰባት ዓመታት ባላቀፈችኝ አስተቃቀፍ፣ ባልሳመችኝ 
አሳሳም ሰውነቴ ላይ ተጣበቀች።

‹የጀመርኩት ባንቺ አይደለም የማበቃው ግን ባንቺ 
ነው። መላ ታሪኬ አንቺ ያለሽበትን አሁንና ነገ አያክልም። 
ደምቄ አውቃለሁ..ከውበት ጋር የፈካሁት ግን ካንቺ ጎን ካንቺ 
ጋር ነው። እንደእኔ ጥቂቶች ካልሆኑ ሕይወት ማብቂያዋ 
ምን ጋ እንደሆነ ሳይገባን የምንኖር ነኝ..ባንቺ ያለፈውን 
ጨምሮ የሚመጣውን የማውቅ ከእግዜር ቀጥሎ ሆኛለሁ። 
ሳከብርሽ፣ ሳፈቅርሽ፣ ስጠነቀቅልሽ ያዩኝ ሰዎች እንደእኔ 
መሆንን በሚያስመኝ ምኞት ውስጥ ባልሽ ልሆን ልብሽ ላይ 
ወድቄአለሁ› ይሄን ብዬ በእሷና በእኔ መሐል ሳሎን ቤት ምን 
እንደተፈጠረ ለማሰብ ብዙ ዝም ማለቴን አስታውሳለሁ። 
እንባ በቀላቀለ የደስታ ስሜት ፊቴ ሳገኛት ሳላምነው 
ከኖርኩት ደማቅ ዝክረ ታሪኬ ጋር የተገናኘሁ መስሎኝ ነበር።

የጊኒ ቢሳው የቀድሞ ፕሬዚዳንት ልጅ በሀገሩ መፈንቅለ 
መንግሥት ማካሄድ ይችል ዘንድ ዓለም አቀፍ የአደንዛዥ ዕፅ 
ዝውውርን ይመራ ነበር ተባለ። ግለሰቡ ሄሮይን የተባለውን 
የአደንዛዥ ዕፅ ዝውውር ሽያጭንም በመምራት የአሜሪካ 
ፍርድ ቤት ጥፋተኛ ሆኖ አግፀቼዋለሁ ብሎም የስድስት 
ዓመት እስር ፈርዶበታል።

የ52 ዓመቱ ማላም ባካይ ሳንሃ ከአደንዛዥ ዕፅ ዝውውር 
የሚገኘውንም ገንዘብ በመፈንቅለ መንግሥት የጊኒ ቢሳው 
ፕሬዚዳንት የመሆን ፍላጎቱን ለማሳካት አቅዶ ነበር ሲሉም 
ባለሥልጣናቱ አስታውቀዋል። ማላም ባካይ ከአውሮፓውያኑ 
2009 እስከ ሕይወተ ህልፈታቸው 2012 ድረስ ጊኒቢሳውን 
የመሩት የማካም ባካይ ሳንሃ ልጅ ነው። 

ሳንሃ ጁኒየር ከሁለት ዓመታት በፊት ተሞክሮ ከከሸፈው 
መፈንቅለ መንግሥትም ጋር ግንኙነት አለው ተብሏል። 
በአውሮፓውያኑ 2022 በታንዛንያ በቁጥጥር ስር ከዋለ 
ከሳምንታት በኋላም ለአሜሪካ ተላልፎ ተሰጥቷል። የፍርድ 
ሂደቱ የጀመረው ብዙም ሳይቆይ ሲሆን ባለፈው ዓመት 
መስከረም ላይ በሕገወጥ መንገድ መንገድ አደንዛዥ ዕፅ 
ለማስገባት በማሴር ጥፋተኛ መሆኑን አምኗል።

“ማላም ባካይ ሳንሃ ጁኒየር ተራ ዓለም አቀፍ የአደንዛዥ 
ዕፅ አዘዋዋሪ ብቻ አልነበረም” ሲሉ የአሜሪካ የፌደራል 
የወንጀል ምርመራ ቢሮ፣ ኤፍ ቢአይ ወኪል ዳግላስ ዊልያምስ 
ተናግረዋል። “ማላም የጊኒ ቢሳው የቀድሞ ፕሬዚዳንት ልጅ 
ነው የአደንዛዥ ዕፅ ዝውውሩንም ሲያካሂድ የነበረው በሀገሩ 
መፈንቅለ መንግሥት አስነስቶ ፕሬዚዳንት መሆን ያስችለው 
ዘንድ ገንዘቡ ድጋፍ እንዲሆነው ለማድረግ ነው” ብለዋል።

ሳንሃ ጁኒየር ሄሮይንን ከተለያዩ በርካታ አገሮች ወደ 
ፖርቹጋል እንዲሁም ከአውሮፓ ሀገራት ወደ አሜሪካ 
በማስመጣትም ነው ክስ የተመሠረተበት። ግለሰቡ አሜሪካዊ 
ዜጋ አለመሆኑንም ተከትሎ የእስር ጊዜውን ካጠናቀቀ በኋላ 
ከሀገሪቱ ሊባረር እንደሚችልም ወኪሉ ተናግረዋል።

የጊኒ ቢሳው የቀድሞ ፕሬዚዳንት ልጅ 
መፈንቅለ መንግሥት ለማካሄድ የሄሮይን 

ዝውውርን ይመራ ነበር ተባለ

“ባካዚንሆ” በሚል ቅጽል ስሙ የሚታወቀው ማላም 
በጊኒ ቢሳው አባቱ በሥልጣን በነበሩበት ዘመን የምጣኔ ኃብት 
አማካሪያቸው ከመሆን በተጨማሪ በተለያዩ የመንግሥት 
ኃላፊነቶች ውስጥም ድርሻ ነበረው። ከሁለት ዓመታት 
በፊት ፕሬዚዳንት ኡማሮ ሲሶኮ ኢምባሎን ከሥልጣን 
ለማውረድ በተደረገው እና 11 ሰዎች አብዛኛዎቹ የፀጥታ 
ኃይሎች በተገደሉበት የመፈንቅለ መንግሥት ሙከራም “እጁ 
እንዳለበት” መግለጹንም ቢቢሲ ዘግቧል።

ሳንሃ ጁኒየር ለአሜሪካ የመድኃኒት አስተዳደር (ዲኢኤ) 
ድብቅ ወኪሎች ከአደንዛዥ ዕፅ ያገኘውን ገንዘብ መፈንቅለ 
መንግሥቱን ለመደገፍ እንዳዋለው መናገሩንም የጀርመን 
መንግሥት ሚዲያ ዶቸይ ቬለ ባለፈው ዓመት መዘገቡ 
ይታወሳል።

የቻይናው የስልክ ቀፎ አምራቹ ሺዮሚ 
የተሰኘው ኩባንያ የኤሌክትሪክ መኪና 

ማምረት ጀመረ
የቻይናው የስልክ ቀፎ አምራቹ ሺዮሚ የተሰኘው 

ኩባንያ የኤሌክትሪክ መኪና ማምረት ጀመረ። የቻይና 
ኩባንያዎች የዓለም ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ገበያን 
የተቆጣጠሩ ሲሆን አሁን ደግሞ ሺዮሚ የተሰኘው የሞባይል 
ስልክ አምራች ኩባንያው ምርቱን አስተዋውቋል።

ኩባንያው ሱ7 የተሰኘውን ዘመናዊ የኤሌክትሪክ 
ተሽከርካሪ ለዓለም ገበያ ማቅረቡን አስታውቋል። 
የኩባንያው ሥራ አስፈጻሚ ሌ ጁን እንዳሉት ሽዮሚ ኩባንያ 
ከሞባይል ስልክ ባለፈ ሱ7 የተሰኘ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ 
በ69 ሺህ ዶላር ለዓለም ገበያ አቅርቧል ብለዋል። ሺዮሚ 
የቴክኖሎጂ ኩባንያ በ2023 ዓመት በሽያጭ ብዛት ከዓለም 

ሦስተኛው ኩባንያው እንደሆነ የሮይተርስ ዘገባ ያስረዳል።
ኩባንያው አሁን ላይ ትኩረቱን ከሞባይል ስልክ 

በተጨማሪም ወደ ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ማምረት 
ማድረጉን ኃላፊው ተናግረዋል። ሥራ አስፈጻሚው 
አክለውም ሺዮሚ ኩባንያ በቀጣዮቹ 10 ዓመታት ውስጥ 10 
ቢሊዮን ዶላር በጀት መመደቡንም አስታውቀዋል ሲል አል 
ዓይን ዘግቧል።

አፕል ኩባንያ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ የማምረት 
እቅድ የነበረው ቢሆንም ይህንን እቅዱን ሰርዣለሁ 
ማለቱ ይታወሳል። ሺዮሚ ኩባንያ ከአፕል እና ሳምሰንግ 
በመቀጠል የዓለማችን ሦስተኛው ግዙፍ የሞባይል ስልክ 
አምራች ተቋም ነው፡፡

ኩባንያው አንድ ዘመናዊ መኪናን በ69 ሺህ ዶላር ዋጋ ለገበያ አቅርቧል
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ነፃ ሃሳብ
ፖለቲካ እና ልዩ ልዩ 

ቁምላቸው አበበ በአማራ ባህል፣ ቱሪዝምና ማስታወቂያ ቢሮ፤ በኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት፤ በደቡብ መገናኛ ብዙኀን፤ በጋዜጠኝነትና በታሪክ ባለሙያነት ያገለገሉ ሲሆን፤ የደቡብ ኤፍ ኤምን 

ከባልደረቦቻቸው ጋር በመሆንም አቋቁመዋል።  በፌዴራል ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅትና በአለ በጅምላ በኮሙዩኒኬሽን ዳይሬክተርነት አገልግለዋል።      ከአአዩ በቋንቋና ታሪክ 

የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን የሰሩ ሲሆን፤ በዚሁ ዩኒቨርሲቲ በጋዜጠኝነትና ኮሙዩኒኬሽን ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በማጠናቀቅ ላይ እያሉ ባጋጠማቸው ድንገተኛ ህመም ተስተጓጉሏል። ጥልቅ 

ሀሳብ ያዘሉ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩሩ ፁሑፎችን በማህበራዊ ሚዲያና በተለያዩ ጋዜጦች በማውጣት ይታወቃሉ።        

በቁምላቸው አበበ ይማም (ሞሼ ዳያን) 
fenote1971@gmail.com

በቀይ ባሕር በተቀሰቀሰው ጂኦፖለቲካዊ ቀውስ 
ሳቢያ እንደ ቡና ያሉ የውጭ ምርቶችን ወደ ውጭ ለመላክ 
አዳጋች በመሆኑ ላኪዎችና በብዙ ሚሊየኖች የሚቆጠሩ 
ቡና አምራቾች ላይ አደጋ ደቅኗል። የአዲስ ፎርቹን 
ጸሀፊ አክሳህ ኢታሎ በዚያ ሰሞኑን ባስነበበን መጣጥፍ 
ለኢኮኖሚው ከመርግ የከበደ መርዶ አርድቶናል። 
ወደብና ባሕር አልባ መሆናችን ሳያንስ፣ በቀይ ባሕር ኮሽ 
ባለ ቁጥር ሕልውናችንና ኢኮኖሚያችን ምን ያህል ለአደጋ 
እንደሚያጋልጥ ያመላከተ ነው።

በተለይ የሁቲ  አማጽያን በቀይ ባሕር ላይ 
በሚፈጽሙት ተደጋጋሚ ጥቃት የተነሳ፣ የጭነት መርከቦች 
በዚህ መስመር መቅዘፍ ቀንሰዋል አልያም ከእነ አካቴው 
አቁመዋል። ምክንያቱም የሁቲዎችን ጥቃት በመሸሽ 
በደቡባዊ አፍሪካ ኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ ዙሪያ ጥምጥም 
ለመጓዝ በመገደዳቸው የጭነትና የዋስትና ዋጋ እጅግ 
አሻቅቧል። በዚህ የተነሳ ቡና ተቀባይ ሀገራት ፊታቸውን 
ወደ ብራዚል በማዞራቸው ከሦስት ሚሊየን ኪሎ ግራም 
በላይ ቡና በጅቡቲ ወደብ ተከማችቶ ይገኛል።

የቀይ ባሕር ጉዳይ በቅርቡ መፍትሔ አግኝቶ 
መውጣት ካልቻለ የቡና ላኪዎችና በሚሊየኖች 
የሚቆጠሩ ቡና አምራች ገበሬዎች ሕይወት ላይ የከፋ 
ችግር ያስከትላል። ከዚህ ባለፈም የውጭ ምንዛሬ 
ማግኛ የሆነው የቡና ኤክስፖርት ላይ የሚፈጠረው ጫና 
ጦርነትን ጨምሮ በሌሎች ውስጣዊ ችግሮችና የውጭ 
ምንዛሬ እጥረት እየተፈተነ ላለው ኢኮኖሚ ተደማሪ ፈተና 
መሆኑ አይቀርም።

ለምን ቢባል፣ ኢኮኖሚው በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል 
በተቀሰቀሰው ጦርነት ሀገራችን ከአግዋ ተጠቃሚነት 
በመውጣቷ፤ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት በመቀዛቀዙ እና 
ቱሪዝም በብርቱ መዳከሙ ሳያንስ በአማራና ኦሮሚያ 
ክልል የተቀሰቀሰው ጦርነት ደግሞ በእንቅርት ላይ 
ቆርቆር እንዲሉ ሆኗል። የኑሮ ውድነቱም በሰዓታት ጣራ 
እየነካ ዜጎችን በእጅጉ እያማረረ ባለበት ነው እንግዲህ 
የኤክስፖርት ንግዳችን ቅርቃር ውስጥ የገባው።

በዋጋ ግሽበቱና እሱን ተከትሎ በመጣው የኑሮ 
ውድነት የዜጎች የሸመታ አቅም መዳከሙና መቀዛቀዙ 
ኢኮኖሚውን ታማሚ አድርጎታል። በአራዶች ቋንቋ አየሩ 
ተመቷል፤ ገቢ ቀንሷል፤ ሀገራዊ ቁጠባው እጅ አጥሮታል። 
በዚህ ቀውጢ ሰዓት ነው ኤክስፖርታችን በቀይ ባሕር 
ችግር ምክንያት ያልተጠበቀ ፈተና ውስጥ የገባው።

ወሳኝ የሆነውና ከዓለም ንግድ እስከ 15 በመቶ 
ይተላለፍበት የነበረው ቀይ ባሕር፣ በሁቲ አማጽያን 
ተደጋጋሚ ጥቃትና እገታ የተነሳ በመስተጓጎሉ 
የኢትዮጵያን የውጭ ንግድ አደጋ ላይ ጥሎታል። ወደ 
ውጭ የሚላኩ ምርቶችን የጫኑ ተሽከርካሪዎች በወደቦች 
ለወራት መቆማቸው ሳያንስ ግዙፍ የጭነት መርከቦች 
በቀይ ባሕር መቅዘፍ ማቆማቸው በሀገራችን የውጭም 
ሆነ የገቢ ንግድ ላይ ከባድ ሳንካ ፈጥሯል።

ግዙፉን የጭነት መርከብ ኩባንያ ሜርስክን እንኳ 
በአብነት ብንወስድ፣ 600 የጭነት መርከቦቹ በቀይ 
ባሕር መቅዘፍ በማቆማቸው ከ30 ሺህ በላይ ኮንቴነሮች 
በወደቦች እንዲከማቹ አስገድዷል። ለዚህ ነው በሜርስክ 
የኢትዮጵያ ወኪል ዳኔል ዘሚካኤል፡-

“መርከቦቻችን ለአደጋ በመጋለጣቸው በቀይ ባሕር 
በኩል የምናደርገውን ጉዞ ለማቆም ተገደናል። የሀገራችን 
ላኪዎችና የሎጅስቲክስ ኩባንያዎች ምርቶቻቸውን በሕንድ 

የቀይ ባሕር ጥቃት እና የኢትዮጵያ
 ቡና ንግድ ፈተና

ውቅያኖስ አድርገው ወደ አውሮፓ ለመላክ የሞምባሳንና 
የላሙ ወደቦችን ለመጠቀም ተገደዋል። ይህ ደግሞ በቀይ 
ባሕር በጥቂት ሳምንታት ይጓጓዝ የነበረን ምርት ቢያንስ 
ወር ስለሚፈጅበት የማጓጓዣ ወጪውን ስለሚያንረው 
ከሌሎች ጋር ለመወዳደርም አዳጋች አድርጎታል። ወደ 
መካከለኛው ምስራቅ የሚላኩ ምርቶችንም በአረቢያን 
ወሽመጥ በኩል ማጓጓዝ ግድ ሆኗል፤” ሲሉ የተደመጡት።

የኢትዮጵያ ቡና እና ሻይ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር 
ዶ/ር አዱኛ ደበላ፣ የተከሰተው ችግር የሀገራችንን የቡና 
ዘርፍ ክፉኛ ይጎዳዋል ብለው ሰግተዋል። የባለስልጣኑ 
ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ሻፊ ኡመር በበኩላቸው፣ 
የኬንያን ወደቦች በአማራጭነት ለመጠቀም የዳሰሳ ጥናት 
እየተካሄደ ቢሆንም፤ የወደቦቹ አቅም ውስን መሆኑና 
ተጨማሪ ወጭ የሚጠይቅ መሆኑ ሌላው ፈተና መሆኑን 
ነው ያስረዱት። 

የኬንያ ወደቦች የጭነት አቅም በኮንቴነር 28 ቶን ወይም 
280 ኩንታል መሆኑ ቡናን ለመጫን የሚያስፈልገው 
የጭነት መስፈርት የሚያሟሉ አለመሆናቸው ሌላው 
ፈተና ነው። ስለሆነም አዋጭነታቸው ገና አለመረጋገጡ 
ችግሩን አሳሳቢ አድርጎታል።

በመሆኑም የተከሰተው የሎጂስቲክስ ችግር 
የሀገራችንን ዋና የኤክስፖርት ምርት ቡናን ወደ አውሮፓና 
መካከለኛው ምስራቅ የመላክ ሂደቱን ፈትኖታል፡፡ በዚህ 
ምክንያት ተቀባይ ኩባንያዎች ፊታቸውን ወደ ብራዚል 
ካዞሩ ደግሞ ደንበኞቻችንን ልናጣ እንችላለን። ደንበኞች 
አንዴ ከእጅ ከወጡ ደግሞ መልሶ ማግኘት ፈተና ነው።

ቡናን ወደ ውጭ የሚልኩት አቶ ዘላለም እሸቱ ይሄን 
ሁነት አስመልክተው ለ”አዲስ ፎርቹን” እንደተናገሩት 
ደግሞ፤ ከዚህ በፊት በአማካኝ እስከ 26 ሚሊየን ዶላር 
የሚያወጣ ቡና ወደ መካከለኛው ምስራቅ ይልኩ ነበር፡
፡ አሁን ግን የገዙትን ቡና ለመላክ ተቸግረዋል። 10ሺህ 
አባላት ያሉት የኢትዮጵያ ቡና ማኅበር ዋና ስራ አስኪያጅ 
አቶ ሰይድ ሁሴን፤ መንግስት በቡና ኤክስፖርት ላይ 
ላጋጠመው ችግር አፋጣኝ መፍትሔ የማይሰጥ ከሆነ 
ሌላ መላ ይገኝለታል ብለው ተስፋ እንደማያደርጉ ለዚሁ 
ጋዜጣ ገልጸዋል። 

ዘጠኝ እቃ ጫኝ መርከቦች እንዳሉት የሚታወቀው 
የኢትዮጵያ የመርከብና የሎጂስቲክስ አገልግሎት 
ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ በሪሶ አማሎ በበኩላቸው፣ 
አጋር የጭነት መርከብ ኩባንያዎች በቀይ ባሕር መቅዘፍ 
በማቆማቸው የድርጅታቸው አገልግሎት መስተጓጎሉን 
እና  ችግሩን ለማቃለል ጥረት እየተደረገ መሆኑን 
አስታውቀዋል።

70 ሺህ ቡና አምራች ገበሬዎችን በአባልነት ያቀፈው 
የሲዳማ የሕብረት ስራ ዩኒየን ዋና ስራ አስኪያጅ ጸጋዬ 
አኔቦ፤ “ላለፉት ሁለት ወራት ወደ ውጭ ለመላክ ጅቡቲ 
ወደብ ያደረስነው 3800 ኩንታል ቡና በዚያ እንደተቀመጠ 
ነው። በአየር እንዳናጓጉዝ የጭነት ዋጋው ከመርከብ 25 
እጥፍ ይበልጣል። ይወደዳል። የምናደርገው ግራ ገብቶን 
ተቀምጠናል፤” ሲሉ መናገራቸውም የችግሩን መፍትሄ 
ፈላጊነት አመላካች ነው።

የቀድሞው የቡናና ሻይ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር 
ሳኒ ረዲ በዚህ ፈታኝ ወቅት ከትርፍ ይልቅ ደንበኞችን 
ላለማጣት ጥረት ሊደረግ ይገባል ሲሉ ያሳስባሉ። 
የቡና ኤክስፖርት ስትራቴጂንም እንደነባራዊ ሁኔታው 
መከለስና መቃኘት ያሻል። ደንበኛ አንዴ ከእጅ ካመለጠ 

መልሶ ማግኘት ያዳግታል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። በዚህ 
ረገድ የኢትዮጵያ ቡና በዓለም ገበያ የሶስት በመቶ  ድርሻ 
ብቻ ያለው ሲሆን፤ የቬትናምና የብራዚል ድርሻ ግን 
እጅግ ከፍ ያለነው። ድርሻችን ከፍ እንዲል ምርታማነትን 
ማሳደግ ላይ ጥረቶች ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል።

በሌላ በኩል የቡና ባለሙያዎችና የዘርፉ አንቀሳቃሾች 
እንደገለጹት፣ በ1980ዎቹ መጨረሻ የቡና ምርትና 
ግብይት ሒደት ለቀቅ ቢደረግም፤ ከፖሊሲ አንጻር 
ግን ይህ ነው የሚባል መሠረታዊ ለውጥ ስላልታየበት 
በዓለም ገበያ ለሚከሰቱ አሉታዊ ተጽዕኖዎች በተደጋጋሚ 
ተጋላጭ መሆኑን ይናገራሉ። በዚህ ሁሉ ተግዳሮት 
ውስጥ ሆኖም የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን 
ምርታማነትን ለማሳደግና ተጨማሪ መዳረሻ ገበያን 
ለማግኘት እየሰራ ሲሆን፤ በዓለም ገበያ ተፈላጊ የሆነውን 
ቡና በምታመርተው ይርጋ ጨፌም የምርምርና የልማት 
ኢንስቲትዩት ተከፍቷል።

በሀገራችን ቡና ወደ ስድስት ሚሊየን ለሚጠጉ ዜጎች 
የስራ ዕድል ሲፈጥር፤ ወደ ውጭ ከሚላኩ ምርቶች ደግም 
ሲሶውን ይይዛል። ባለፈው ዓመት አንድ ነጥብ ሥስት 
ቢሊየን ዶላር ገቢ አስገኝቷል። ቡና በብዛት የሚመረተው 
በተወሰኑ አካባቢዎች ብቻ መሆኑ ምርታማነቱ ላይ 
አሉታዊ ተጽዕኖ ፈጥሯል። ኦሮሚያ 59፣ የደቡብ ምራብ 
15፣ ሲዳማ ክልል ሰባት በመቶ ቀሪው ድርሻ የተለያዩ 
ክልሎች ነው።

አቶ ዳዊት ባደግ፣ የዘላለም እሸቱ ቡና ላኪ ኃላፊነቱ 
የተወሰነ የግል ማህበር  ዋና ስራ አስኪያጅ፤ ከጊዜ ወደ ጊዜ 
የገበያ ውድድሩ እየከበደ ዓለማቀፍ ዋጋው ደግሞ እየቀነሰ 
መሆኑ ሳያንስ ፍላጎቱም እየተቀዛቀዘ መሆኑ በአምራቾችና 
በላኪዎች ዘንድ ስጋት እየፈጠረ መሆኑን አስረድተዋል። 
በዚህ ላይ የአውሮፓ የመድን ኩባንያዎች በቀይ ባሕር 
በተፈጠረው ቀውስ የተነሳ ይሰጡት የነበረውን ዋስትና 
በመቀነሳቸው ቡና ላኪዎችና ተቀባዮች ግራ ተጋብተዋል።

ይሄን እና መሰል ችግሮች እንዲፈጠር የቀይ ባሕርን 
የስጋት ቀጠና ያደረጉት ሁቲዎች እነማን ናቸው? ሊባል  
ይችላል፡፡ ሁቲዎች የየመን ታጣቂ ቡድን ሲሆኑ፣ 
መሰረታቸውም ዛይዲስ በመባል የሚታወቅ የሃገሪቱ የሺዓ 
ሙስሊም ነው። በአውሮፓውያኑ 1990ዎቹ ሲቋቋሙ 
የወቅቱ ፕሬዚዳንት የነበሩት አሊ አብደላህ ሳሌህ አገዛዝ 
የተንሰራፋውን ሙስና ለመዋጋት በሚል ነበር።

ስማቸውንም የወሰዱት ከንቅናቄው መስራች 
ከሆኑት ሁሴን አል ሁቲ ነው። በኋላም እስራኤል፣ 
አሜሪካ እና ሰፊውን ምዕራባዊ ክፍል የሚቃወም እና 
በኢራን የሚመራው ‘አክሲስ ኦፍ ሬዚስታንስ ጥምረት’ 
መሆናቸውንም አስታወቁ። ከሁቲ በተጨማሪ ሐማስ እና 
ሂዝቦላህ የዚህ ጥምረት አካል ናቸው።

ሁቲዎች በመጀመሪያ ላይ ከፍተኛ የፖለቲካ ጥንካሬ 
ማግኘት የቻሉት ፕሬዚዳንት አሊ አብደላህ ሳሌህን 
በተኩት በፕሬዚዳንት አብድራቡህ ማንሱር ሃዲ ላይ 
በተነሱበት ወቅት ነው። ይህም በአውሮፓውያኑ 2014 
ነው። ከቀድሞው ጠላታቸው እና ከስልጣን ከተነሱት 
ፕሬዚዳንት ሳሌህ ጋር ስምምነት ላይ ከደረሱ በኋላም 
እሳቸውን ወደ ስልጣን ለመመለስ አስበው ነበር። 
በቀጣዩ ዓመትም በየመን ሰሜናዊ ክፍል የሚገኘውን 
የሳዓዳ ግዛትን ተቆጣጠሩ። ይህም ዋና ከተማዋን ሰንዓን 
መቆጣጠር ያስቻላቸው ሲሆን፣ ፕሬዚዳንት ሃዲንም ወደ 
ውጭ እንዲሰደዱ አስገደዷቸው። 

ሆኖም የየመን ጎረቤት የሆነችው ሳዑዲ አረቢያ 

ወታደራዊ ጣልቃ በመግባት ፕሬዚዳንት ሃዲን ወደ 
ስልጣን በመመለስ፤ የሁቲዎችን ኃይልም ለማሸነፍ 
ሞከረች። ሳዑዲ በተባበሩት ዓረብ ኤምሬቶች እና 
ባሕሬንም  ትደገፍ ነበር። ሆኖም ሁቲዎች የተሰነዘረባቸውን 
ጥቃት በመመከት ይዞታቸውን ማስፋት ቀጠሉ። 
በአውሮፓውያኑ 2017 የቀድሞው ፕሬዚዳንት አሊ 
አብዱላህ ሳሌህ ወደ ሳዑዲ ጎራ ለመቀላቀል ሲሞክሩም 
በሁቲ ታጣቂዎች ተገደሉ። 

የሁቲ አማጺያን በሊባኖስ ውስጥ የሚገኘው የሺአው 
ታጣቂ ቡድን ሄዝቦላህ ጋር ጥብቅ ቁርኝት አላቸው። 
ሄዝቦላህም ለሁቲ አማጽያን ከአውሮፓውያኑ 2014 
ጀምሮም ሰፊ ወታደራዊ ስልጣናዎችን እየሰጣቸው 
መሆኑን ሽብርተኝነትን የሚዋጋው ‘ዘ ኮምባቲንግ 
ቴሬሬዚም ሴንተር’ የተሰኘው የአሜሪካው የምርምር 
ተቋም አስታውቋል። ሁቲዎች ኢራንን በአጋርነት 
የሚያይዋት ሲሆን ሳዑዲ አረቢያም ደግሞ የጋራ 
ጠላታቸው ናት። ኢራን ለሁቲ አማጺያን የጦር መሳሪያ 
ታቀርባለችም በሚል በተደጋጋሚ ብትከሰስም፣ 
ታስተባብላለች። 

ለምሳሌ፣ ሁቲዎች በአውሮፓውያኑ 2017 በሳዑዲ 
መዲና ሪያድ ላይ ያስወነጨፉትን ባለስቲክ ሚሳኤል 
ያቀረበችው ኢራን ናት በማለት አሜሪካ እና ሳዑዲያ 
አረቢያ ይከሳሉ። በተጫማሪም በአውሮፓውያኑ 2019 
ሁቲዎች የሳዑዲ ነዳጅ ማምረቻዎችን ለማጥቃት 
የተጠቀሙባቸውን የክሩዝ ሚሳኤሎች እና ድሮኖችን 
(ሰው አልባ አውሮፕላኖችን) የሰጠችው ኢራን እንደሆነች 
ይወሳል።

ሁቲዎች በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የአጭር ርቀት 
ሚሳኤሎችን ወደ ሳዑዲ አረቢያ ያስወነጨፉ ሲሆን 
በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ኢላማዎችም ላይ ጥቃት 
ሰንዝረዋል። እነዚህን መሳሪያዎች ለሁቲ አማጽያን 
ማቅረብ የተባበሩት መንግሥታት በኢራን ላይ የጣለውን 
የጦር መሳሪያ እገዳን የሚጥስ ቢሆንም፣ ኢራን በጭራሽ 
ክሱን አትቀበለውም።

ዓለም አቀፍ ዕውቅና የተሰጠው የየመን መንግሥት 
የፕሬዚዳንቱ አመራር ምክር ቤት ነው። ፕሬዚዳንት 
አብዱራቡህ ማንሱር ሃዲ በአውሮፓውያኑ 2022 
ስልጣናቸውን ለምክር ቤቱ አስተላልፈውለታል። ምክር 
ቤቱ መቀመጫውም በሳዑዲ መዲና ሪያድ ነው። ሆኖም 
አብዛኛው የየመን ሕዝብ የሚኖረው በሁቲ  አማጽያን 
ቁጥጥር ስር ባሉ አካባቢዎች ነው። በሰሜናዊ የአገሪቱ 
ክፍል ግብር የሚሰበስቡ ሲሆን የአገሪቱንም መገበያያ 
ገንዘብም ያትማሉ።

የመንግሥታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት 
ሁቲዎች በአውሮፓውያኑ 2010፣ ከ100 ሺህ- 200 
ሺህ የታጠቁ ወታደሮች እና ያልታጠቁ ደጋፊዎች 
እንዳላቸው ገልጿል። የሁቲ አማጽያን ሰፊውን የቀይ 
ባሕር ጠረፍ ይቆጣጠራሉ። ከነዚህም አካባቢዎች ነው 
ጥቃቶቹን እየፈጸሙ የሚገኙት። 

እንደ ቢቢሲ ዘገባ ከሆነ ደግሞ፣ እነዚህ ጥቃቶች 
ከሳዑዲ አረቢያ ጋር እያደረጉት ላለው የሰላም ድርድር 
አግዟቸዋል።“ለሳዑዲዎች የቀይ ባሕር መተላለፊያ 
የሆነው ባብ አል ማንዳብ መዝጋት እንደሚችሉ በማሳየት  
ወደ በስምምነቱ ላይ ከፍተኛ ጫና ማሳረፍ ችለዋል፡፡ 
ሆኖም የቀጣናው ውጥረት ለኢትዮጵያም ከፍ ያለ አደጋን 
የያዘ መሆኑን ለአፍታም መዘንጋት አይገባም፡፡

ሻሎም ! አሜን።
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ሀገርኛ
ማህበራዊ

አንተነህ ቸሬ 

በስነ-ምግባርና በጠንካራ የስራ ባህል የታነፀ ትውልድ 
ለጠንካራ ሀገር ግንባታ አስተማማኝ መሰረት ነው። ይህን 
እውነት ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ግለሰቦችና ተቋማት 
በስነ-ምግባር የታነፀ ትውልድ ለመገንባት ጥረቶችን 
ሲያደርጉ ይስተዋላሉ። በእንዲህ ዓይነት ተግባራት ላይ 
ከተሰማሩ ሀገር በቀል ግብረ ሰናይ ድርጅቶች መካከል 
አንዱ ‹‹ኒው ብራይት ኮሚዩኒቲ ዴቨሎፕመንት ሴንተር›› 
(New Bright Community Development Center) 
ነው። 

‹‹ኒው ብራይት ኮሚዩኒቲ ዴቨሎፕመንት ሴንተር›› 
የተመሰረተው በ2009 ዓ.ም ነው። መስራቾቹም በአንድ 
መንግሥታዊ ያልሆነ ግብረ ሰናይ ድርጅት ውስጥ የሚሰሩ 
ሁለት ወንዶችና አንዲት ሴት ነበሩ። ወይዘሮ ፀዳለ ክንፉ 
ከ‹‹ኒው ብራይት›› መስራቾች መካከል አንዷ ሲሆኑ፣ 
በአሁኑ ወቅት የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ሆነው 
እያገለገሉ ይገኛሉ። መስራቾቹ ተቀጥረው የሚሰሩበት 
ድርጅት በታዳጊዎች ሰብዕና ቀረፃና በማኅበረሰብ ልማት 
ላይ ያስመዘገባቸው ስኬታማ ለውጦች ‹‹ኒው ብራይት››ን 
ለመመስረት እንዳነሳሳቸው ይገልፃሉ። 

‹‹እንሰራበት የነበረው ድርጅት ኅብረተሰብን 
በማገዝና ሕፃናትን በመቅረፅ ረገድ የሚሰራው ሁሉ 
ያስደስተን ነበር። በወቅቱ ወጣት ስለነበርን መልካም 
ወጣቶችን ለመገንባትና ለማፍራት እንደሰው፣ እንደ 
ኢትዮጵያዊ ምን ማድረግ እንዳለብን እናስብ ነበር። ስራ 
የጀመርኩት በመምህርት ስለነበር ልጆች ላይ መስራት 
ትውልድ ላይ መስራት ስለመሆኑ አምን ነበር። በዚህ 
ሃሳብ መነሻነት በ2009 ዓ.ም ‹ኒው ብራይት› ተቋቋመ›› 
በማለት ስለድርጅቱ አመሰራረት ያስታውሳሉ።  

እምቅ አቅሞች ያሏቸው ወገኖች አቅሞቻቸውን 
አውጥተው እንዳይጠቀሙ መሰናክል የሚሆኑባቸውን 
ተግዳሮቶች ተሻግረው አዲስ የሆነ ተስፋና ብርሃን 
እንዲያዩና ከራሳቸው አልፈው ማኅበረሰባቸውንና 
ሀገራቸውን እንዲጠቅሙ የሚያግዝ ተቋም የመመስረት 
ፍላጎታቸውን መነሻ በማድረግም ድርጅቱን  ‹‹ኒው 
ብራይት›› ብለው ሰየሙት።   

ወይዘሮ ፀዳለ እንደሚሉት፣ ‹‹ኒው ብራይት›› ራሱን 
የቻለ፣ ብቁ የሆነና በራሱ የሚተማመን ማኅበረሰብ ተፈጥሮ 
የማየት ራዕይ ያለው ሲሆን፣ ይህን ለማሳካት ደግሞ 
ታዳጊዎች፣ ወጣቶችና ሴቶች ተመራጭ በመሆናቸው 
ትኩረቱን በእነዚህ የኅብረተሰብ ክፍሎች ላይ አድርጎ 
መስራትን መርጧል። ‹‹ታዳጊዎች በሚፈለገው መልክ 
ለመቅረፅና ለመገንባት ምቹ ናቸው። ወጣቶች እምቅ 
አቅም ያላቸው የኅብረተሰብ ክፍሎች ናቸው። ሴቶች 
ደግሞ በቤተሰብና በሀገር ደረጃ ያላቸው ሚና ከፍተኛ 
እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ በእነዚህ የኅብረተሰብ 
ክፍሎች ላይ አተኩሮ መስራት ለሀገር ግንባታ ወሳኝና 
አዋጭ መንገድ ነው›› ይላሉ። 

ድርጅቱ በሦስት ዋና ዋና ምሰሶዎች (በትምህርት፣ 
ታዳጊዎችንና ወጣቶች በማብቃት እና በማኅበረሰብ 
ግንባታ) ላይ አተኩሮ ይሰራል። በአሁኑ ወቅት በአዲስ 
አበባ ከተማ፣ ጉለሌ ክፍለ ከተማ ውስጥ በተለያዩ 
የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ ተሰማርቶ የሚገኘው ‹ኒው 
ብራይት›፣ ከኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ወረርሽኝ በፊት 
በነበረው የድርጅቱ ማዕከል ውስጥ ከክፍለ ከተማው 
ለተመረጡ ታዳጊዎችና ወጣቶች የምገባና የማጠናከሪያ 
ትምህርት አገልግሎቶችን እንዲሁም ሌሎች ዘርፈ ብዙ 
ስልጠናዎችን ይሰጥ ነበር። 

‹‹ከእኛ ጋር የሚሰሩ የመንግሥት ተቋማት (የሴቶችና 
ሕፃናት፣ የወጣቶችና ስፖርት ጽሕፈት ቤቶች…) 
መርጠው በሚልኩልን መሰረት ልጆቹን እንቀበላለን። 
እኛም ከማኅበረሰብ አስተባባሪዎች ጋር በመተባበር 
የማጣራት ስራ እንሰራለን። ወደ ማዕከሉ የሚመጡ 
ልጆችን የምንመርጥበት መስፈርት ልጆቹ ማኅበራዊና 
ኢኮኖሚያዊ ሕይወታቸው የሚገኝበት ደረጃ ነው›› 
በማለት ያስረዳሉ።   

ታዳጊዎቹና ወጣቶቹ በማዕከሉ ውስጥ ከማጠናከሪያ 
ትምህርት በተጨማሪ የቋንቋ፣ የስዕል፣ የኮምፒውተር 
(Information Communications Technology) 
እንዲሁም የሕይወት ክህሎት ስልጠናዎችን አግኝተዋል። 
ወደ ማዕከሉ ከመጡ በኋላ የተለያዩ አገልግሎቶችን 
ያገኛሉ። ከመደበኛ የትምህርት ጊዜያቸው በኋላ የምገባ 

በጎ ትውልድን በማፍራት ለጠንካራ ሀገር ግንባታ የሚተጋው ድርጅት 
አገልግሎት እንዲያገኙና ስልጠናዎችን እንዲወስዱ 
ይደረጋል። ስልጠናዎቹ የሚያተኩሩት በሕይወት 
ክህሎት፣ በአጠናን ዘዴና በሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ላይ 
ነው። የቤተ- መጻሕፍት አገልግሎት ያገኛሉ። በተለይ 
ክልላዊና ብሔራዊ ፈተና ለሚወስዱ ተማሪዎች መምህራን 
በመቅጠር የማጠናከሪያ ትምህርት ይሰጣቸዋል። እነዚህ 
ተግባራት የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ የራሳቸውን 
አስተዋፅዖ ያበረክታሉ። 

‹‹ኒው ብራይት›› ከሌሎች መንግሥታዊ ያልሆኑ 
ተቋማት በተለየ መልኩ በማዕከሉ የሚሰጠው የስዕል 
ጥበብ ትምህርት፣ ታዳጊዎቹና ወጣቶቹ ክህሎታቸውን 
እንዲያሳዩ ከማስቻሉ ባሻገር፣ የስዕል ዐውደ ርዕዮችን 
አዘጋጅተው የግንኙነት አድማሳቸውን እንዲያሰፉ፣ 
ልምድ እንዲያዳብሩና ገንዘብ እንዲያገኙ አግዟቸዋል።   

በድርጅቱ ድጋፍ የሚደረግላቸው ልጆች ወደ 
ዩኒቨርሲቲዎች መግባት ሲችሉ የገንዘብና የስነ ልቦና 
እገዛዎች (የዩኒቨርሲቲ ሕይወት ምን እንደሚመስል፣ 
ዩኒቨርሲቲዎች ምን ዓይነት እድሎችና ፈተናዎች 
እንዳሏቸው… የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎችና የመሳሰሉት) 
ይደረጉላቸዋል። ወደ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም መግባት 
ላልቻሉት ደግሞ በግል ዩኒቨርሲቲዎች እንዲማሩ 
ነፃ የትምህርት እድል (Educational Sponsorship 
Program) ይሰጣቸዋል። በዚህም የትምህርት ክፍያ፣ 
ወርሃዊ የኪስ ገንዘብ፣ የትራንስፖርት ወጪና የአቅም 
ግንባታ ስልጠናዎች ይሰጧቸዋል።    

ድርጅቱ ከተመሰረተበት ከ2009 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 
2015 ዓ.ም ድረስ 61 ወጣቶች ወደ ከፍተኛ የትምህርት 
ተቋማት ገብተው በተለያዩ የትምህርት መስኮች 
ተመርቀው በስራ ላይ ይገኛሉ። ከዘጠኝ ዓመታት በፊት 
በድርጅቱ ድጋፍ ይማሩ ከነበሩ ልጆች መካከል በአሁኑ 
ወቅት ስራ ይዘው፣ ቤተሰብ መስርተው የሚኖሩ አሉ።  
በኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ በተለያዩ ባንኮችና በሌሎች 
ተቋማት ውስጥ ተቀጥረው የሚሰሩ የፋይናንስና 
አስተዳደር ባለሙያዎች፣ መሃንዲሶች፣ መምህራን… አሉ። 

የውጭ የትምህርት እድሎችን አግኝተው በውጭ 
ሀገራት እየተማሩ የሚገኙ እንዳሉም ወይዘሮ ፀዳለ 
ይናገራሉ። ‹‹ከአካዳሚያዊ ስኬታቸው በተጨማሪ 
የማኅበራዊ ሕይወት ስኬታቸው ትልቅ ለውጥና ስኬት 
ነው፤ ሀገር የምትሰራው ከቤተሰብ ስለሆነ ቤተሰብ 
መመስረታቸው ለሀገር ግንባታ አዎንታዊ አስተዋፅዖ 
አለው። በልጆቹ ማሕበራዊና ስነ ልቦናዊ ሕይወታቸው 
ላይ ለውጥ ማምጣታችን ትልቅ ስኬት  ነው›› በማለት 
የድርጅቱ ተግባራት በታዳጊዎቹና ወጣቶቹ ሕይወት ላይ 
ዘርፈ ብዙ አዎንታዊ ለውጥ ስለማምጣታቸው ይናገራሉ። 

‹‹ኒው ብራይት›› በየዓመቱ ከ120-150 ለሚሆኑ 
ተማሪዎች የማጠናከሪያ ትምህርት እንደሚሰጥ 
የሚገልፁት ወይዘሮ ፀዳለ፣ ‹‹መንግሥት የምገባ መርሃ 
ግብር ከመጀመሩ በፊት እኛ የምገባ መርሃ ግብር ነበረን። 
ተማሪዎቹ ከትምህርት ቤት ወደ ማዕከሉ ሲመጡ 
በተቀጠረላቸው ምግብ አብሳይ አማካኝነት ምግብ 
በልተው ወደ ጥናትና ስልጠናቸው ይገቡ ነበር። ይህ 
ተግባር ልጆቹ በትምህርታቸው ውጤታማ እንዲሆኑ 
እንዲሁም ለቤተሰቦቻው ጫና በማቅለል ትልቅ ሚና 
ነበረው›› ሲሉ ያብራራሉ።  

ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከሰት በኋላ ያለው 
የድርጅቱ አሰራር በተወሰነ መልኩ ተቀይሯል። ድርጅቱ 
ስራዎቹን ከመንግሥት ተቋማት ጋር በመተባበር እያከናወነ 
ይገኛል። ‹‹ስራችን ለውጥ ማምጣቱን ታሳቢ በማድረግ 
ከመንግሥት ጋር ተቀራርበን መስራት ነበረብን። ስለሆነም 
ጥያቄያችንን ይዘን ለአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶችና በጎ 
ፈቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ አቀረብን›› የሚሉት ወይዘሮ 
ፀዳለ፣ ጥያቄያቸው አወንታዊ ምላሽ አግኝቶ ስራቸውን 
እንደቀጠሉ ይገልፃሉ።  

‹‹ኒው ብራይት›› ከመንግሥት መዋቅሮች ጋር 
የመግባቢያ ስምምነቶችን ተፈራርሞ፣ በማዕከሉ ውስጥ 
ሲያከናውናቸው የነበሩትን የስልጠናና የአቅም ግንባታ 
ተግባራት (የቤተ-መጻሕፍት፣ የቋንቋና የኮምፒውተር 
እና የኪነጥበብ ስልጠናዎችን) በክፍለ ከተማው ውስጥ 
ወደሚገኙ የወጣቶች ስብዕና መገንቢያ ማዕከላት፣ 
የትምህርት ጥራት ማስጠበቂያ ስራዎቹን ደግሞ ወደ 
ትምህርት ቤቶች ወስዶ መተግበር ጀመረ። ይህም ብዙ 
ወገኖችን ተደራሽ ለማድረግ እንዳስቻለው ወይዘሮ ፀዳለ 

ይናገራሉ።
የመምህራንን አቅም ለማጎልበት መምህራን 

ስልጠናዎችን እንዲያገኙ ተደርጓል። ተማሪዎችም 
የሕይወት ክህሎት ስልጠናዎችን አግኝተዋል። የሕይወት 
ክህሎት ስልጠናዎቹም ተማሪዎች ለትምህርታቸውና 
ለራሳቸው ጥሩ አመለካከት እንዲኖራቸው፣ የተግባቦት 
ክህሎታቸው እንዲሻሻል እንዲሁም የጥሩ ራዕይ ባለቤት 
እንዲሆኑ የሚያግዙ ናቸው።

‹‹ኒው ብራይት›› በትምህርት ቤቶች ውስጥ እያከናወነ 
የሚገኘው ሌላው ተግባር ሴት ተማሪዎች የወር አበባ 
ንፅህና መጠበቂያ እንዲያገኙ የማድረግ ስራ ነው። ከ2013 
ዓ.ም ጀምሮ በሁለት ትምህርት ቤቶች (ዐፄ ነአኩቶለአብ 
፩ኛ ደረጃ ት/ቤት እና እንጦጦ አምባ ፪ኛ ደረጃ ት/ቤት) 
ለሚማሩ 200 ተማሪዎች በየወሩ የንፅህና መጠበቂያ 
ድጋፍ እያደረገ ይገኛል። ተማሪዎቹን ጨምሮ ኅብረተሰቡ 
ስለጉዳዩ ያለው ግንዛቤ ዝቅተኛ በመሆኑ የግንዛቤ 
ማስጨበጫዎችንም እየሰጠ ነው። ከዚህ በተጨማሪም 
በቀጣይ ጊዜ ሴቶች የንፅህና መጠበቂያ ማግኘት 
እንደሚኖርባቸው የሚያስገነዝብ ሀገር አቀፍ ፕሮጀክት 
እንዲቀረፅ ጥረት ለማድረግ አቅዷል።  

ከዚህ በተጨማሪም ሴቶች መሰረታዊ የንግድ ስራ 
ስልጠናዎችን ወስደው በገቢ ማስገኛ ተግባራት ላይ 
እንዲሰማሩ ስልጠናዎችን ይሰጣል፤ ግብዓቶችን ያሟላል። 
ሴቶች ችግሮቻቸውን የሚጋሩባቸውን፣ መሪነትንና የቁጠባ 

ባሕልን የሚለማመዱባቸውን እንዲሁም አቅማቸውን 
የሚያጎለብቱባቸውን ራስ አገዝ  የቁጠባ ቡድኖችን 
እንዲያደራጁ እገዛ ያደርጋል። 

‹‹ሴቶች የመሪነት ሚና እንዲኖራቸው ስልጠናዎችን 
እንሰጣለን፤ ሴቶች ድርብርብ ኃላፊነቶችን የያዙ 
በመሆናቸው የሴቶችን አቅም መገንባት ቤተሰብን፣ 
ማኅበረሰብንና ሀገርን የመገንባት ዘርፈ ብዙ ፋይዳ ያለው 
ተግባር ነው›› በማለት 75 በመቶ የሚሆኑት የድርጅቱ 
ስራዎች ሴቶችን የተመለከቱ እንዲሆኑ እንደሚደረግ 
ወይዘሮ ፀዳለ ያብራራሉ። ስራው አድካሚና ብዙ 
ፈተናዎች ቢኖሩትም አበረታች ለውጦች እየተመዘገቡበት 
እንደሆነም ይገልፃሉ። 

ከዚህ በተጨማሪም ድርጅቱ ልዩ ልዩ ኅብረተሰባዊ 
መዋቅሮችን በመጠቀም ማኅበረሰቡ ችግሮችን የመለየትና 
የመከላከል አቅሙን ለማሳደግ የሚያስችለውን ሁለንተናዊ 
ንቃት እንዲያዳብር የማኅበረሰብ ልማትና ግንባታ 
(Community Development) ስራዎችን ይሰራል።  

ባለፉት ሰባት ዓመታት በ‹‹ኒው ብራይት›› ስራዎች 
ከ3000 በላይ ወገኖች ቀጥተኛ ተጠቃሚ ሆነዋል። 
በእነዚህ ወገኖች ስር ያሉ ሌሎች ዜጎች ከግምት ውስጥ 
ሲገቡ ደግሞ ድርጅቱ በስራዎቹ ተጠቃሚ ያደረጋቸው 
ዜጎች በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ እንደሆኑ መገመት 
አያዳግትም።   

ወይዘሮ ጸዳለ እንደሚሉት፣ ‹‹ኒው ብራይት›› 
ባከናወናቸው ተግባራት የታዩ አዎንታዊ ለውጦችን ወደ 
ሌሎች የአዲስ አበባና የክልል አካባቢዎች የማስፋት 
የአጭር ጊዜ እቅድ አለው። በሀገር አቀፍ ደረጃ ትልቅ 
የሆነ፣ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ ታዳጊዎች ሰብዕናቸው 
የሚቀረፅበት፣ ራሳቸውን የሚያውቁበትና አቅማቸውን 
አውጥተው የሚጠቀሙበት ማዕከል መገንባት ደግሞ 
ከረጅም ጊዜ እቅዶቹ መካከል ይጠቀሳል። 

‹‹በትምህርት ቤቶች ውስጥ የኪነ-ጥበብ ክበባትን 
እያቋቋምን ተማሪዎች ተሰጥዖዎቻቸውን እንዲያወጡ 
እያደረግን ነው። የትምህርት ጥራትን በማሻሻል ረገድ 
በስፋት መስራት እንፈልጋለን። በአጠቃላይ ትምህርት 
ቤቶች ተማሪዎች የሚቀረፁባቸው እውነተኛ ስፍራዎች 
እንዲሆኑ ጥረት እናደርጋለን። ስራዎቻችን ለመስራት 
ሰላም ስለሚያስልግ ሰላምን ሁሉም ስራዎቻችን ጋር 
በማቀናጀት ለመስራት እየተንቀሳቀስን ነው። በእነዚህ 
እቅዶችና ተግባራት አማካኝነት ራሱን የሚያውቅና ብቁ 
ማኅበረሰብ መፍጠር እንደሚቻል እናምናለን›› ይላሉ።    

ወይዘሪት ትሁት በፍቃዱ በ‹‹ኒው ብራይት›› ድጋፍ 
ተደርጎላቸው በአሁኑ ወቅት በጥሩ የሕይወት  ጎዳና ላይ 
ከሚገኙ ግለሰቦች መካከል አንዷ ናት። ትሁት ትምህርቷን 
ያጠናቀቀችው ድርጅቱ ባደረገላት ድጋፍ ነው። 
በድርጅቱ ነፃ የትምህርት እድል ድጋፍ (Educational 
Sponsorship Program) አማካኝነት የትምህርት 
ክፍያን ጨምሮ የትራንስፖርት፣ የትምህርት ቁሳቁሶች፣ 
የኪስ ገንዘብና ሌሎች ክፍያዎችን በመሸፈን በ2010 
ዓ.ም ከሆፕ ዩኒቨርሲቲ በአካባቢ ሳይንስና ዘላቂ ልማት 
ጥናት (Environmental Science and Sustainable 
Development) የመጀመሪያ ዲግሪዋን እንድታገኝ 
አስችሏታል። ሁለተኛ ዲግሪዋን ደግሞ አካውንቲንግና 
ፋይናንስ (Accounting and Finance) በማጥናት 
በአንድ የውጭ የግል ድርጅት ውስጥ የፋይናንስና 
አስተዳደር ባለሙያ (Finance and Administration 
Officer) ሆና እየሰራች ትገኛለች።                  

‹‹ብዙ ድጋፎችን ያደረገልኝ ‹ኒው ብራይት› አሁን 
ላለሁበት ሕይወት መሰረት የሆነኝን ልምድ ያገኘሁበት 
ድርጅት ነው። የድርጅቱን የቋንቋ፣ የኪነ-ጥበብ፣ 
የኮምፒውተር፣ የሕይወት ክህሎትና ሌሎች ስልጠናዎች 
ተጠቃሚ ሆኛለሁ። በገንዘብም ሆነ በስነ-ልቦና ዘርፍ 
በርካታ ድጋፎችን አግኝቻለሁ። ስልጠናዎቹ የሚቀርቡት 
ለእኛ በሚያስፈልገን መልኩ ነበር። ድጋፎቹና ስልጠናዎቹ 
ራሴን እንዳውቅና እንድጠብቅ አግዘውኛል። ያን እድል 
ባላገኝ ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ አልደርስም ነበር›› በማለት 
ከድርጅቱ ያገኘችው ዘርፈ ብዙ ድጋፍ አሁን ለምትገኝበት 
ሕይወት መሰረት እንደሆናት ታስረዳለች። በ‹‹ኒው  
ብራይት›› ድጋፍ ለቁም ነገር ከበቁ ሌሎች ግለሰቦች 
ጋር በመተባበርም በድርጅቱ የበጎ ፈቃድ አገልግቶችን 
ለመስጠት እየተንቀሳቀሰች እንደምትገኝም ወይዘሪት 
ትሁት ገልፃለች።     

ባለፉት ሰባት ዓመታት በ‹‹ኒው 
ብራይት›› ስራዎች ከ3000 

በላይ ወገኖች ቀጥተኛ 
ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡ በእነዚህ 
ወገኖች ስር ያሉ ሌሎች ዜጎች 
ከግምት ውስጥ ሲገቡ ደግሞ 
ድርጅቱ በስራዎቹ ተጠቃሚ 
ያደረጋቸው ዜጎች በአስር 

ሺዎች የሚቆጠሩ እንደሆኑ 
መገመት አያዳግትም  
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ስፖርት
በወርቅ ሜዳሊያ ደማቅ ታሪክ የፃፈችው የቦክስ ተፋላሚ

ዓለማየሁ ግዛው

የአዲስ አበባ ፖሊስና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን 
የ52 ኪሎ ግራም የቦክስ ስፖርት ተፋላሚ ነች። በቅርቡ 
የተካሄደውና ኢትዮጵያ በ9 ስፖርቶች ተሳትፋ 8ኛ ደረጃን 
ይዛ ባጠናቀቀችበት 13ኛው የአፍሪካ ጨዋታዎች ሀገሯን 
ወክላ በሴቶች ቦክስ ስፖርት ታሪክ የመጀመሪያውን 
የወርቅ ሜዳሊያ ማስመዝገብ ችላለች። ይህን አስደናቂ 
ታሪክ የጻፈችው ወጣቷ ባለተስፋ ቦክሰኛ ምክትል ሳጅን 
ቤቴልሔም ገዛኸኝ ናት።

ቦክሰኛዋ ተወልዳ ያደገችው እዚሁ አዲስ አበባ 
ሽሮ ሜዳ አካባቢ ሲሆን፤ ለቤተሰቧ የመጀመሪያ ልጅ 
ነች። የቦክስ ስፖርትን በ2005 ዓ.ም ስትጀምር በጉለሌ 
ክፍለ ከተማ ለአራት ዓመታት በፕሮጀክት ሠልጥናለች። 
በፕሮጀክት የነበራትን ስኬታማ ጊዜን አጠናቃ በ2008 
ዓ.ም ማገባደጃ የአሁኑን ክለቧን አዲስ አበባ ፖሊስን 
ለመቀላቀል በቃች። 

ለውጤታማነቷ የአባቷ ሚና የማይተካ መሆኑን 
የምትናገረው ሻምፒዮና ቦክሰኛ፤ ከቦክስ በፊት 
በቴኳንዶ ስፖርት ትሳተፍ ነበር። በሁሉም የስፖርት 
ዘርፎች እንድትሳተፍ ፍላጎት የነበራቸው አባቷ ወደ 
ቦክስ እንድትገባም እንዳስመዘገቧት ታስታውሳለች። 
አባቷ በስፖርት ውስጥ ያሳለፉና አሁንም በዛው ውስጥ 
ያሉ መሆናቸው ስፖርት ላይ እንድታተኩር ፍላጎት 
ሊያሳድርበት ችሏል። ይህም በእሷ ብቻ ሳይወሰን ታናናሽ 
እህቶቿም ጭምር ትምህርታቸውን በማይጎዳ መልኩ 
በስፖርት ውስጥ እንዲያልፉ አድርጓቸዋል። 

የቦክስ ስፖርት ሕይወቷ በውጤታማ ጅማሮ 
እንዲታጀብ የአሠልጣኞቿ ሚና ከፍተኛ መሆኑን 
የምትጠቁመው ታታሪዋ ቦክሰኛ፣ በቦክስ ስፖርት 
የመጀመሪያዋ ሴት አሠልጣኝ መስከረም ጮሮ መሠረት 

እንድትይዝ ማድረጓን ታስረዳለች። ከአሠልጣኟ ጋር ያላት 
ግንኙነትም ክለብ ከገባች በኋላም ቀጥሎ ዛሬ የደረሰችበት 
ከፍታን እንድትይዝ ሊረዳት ችሏል። በተለያዩ ምክንያቶች 
የሚፈጠሩ የልምምድ ጊዜያት ክፍተትን የምትሸፍነውና 
ተጨማሪ ልምምዶቿን የምትሠራው ከዚችው ከቀድሞ 
አሠልጣኟ ጋር በመሄድ ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ 
ቦክስ ክለብ አሠልጣኞችም ለውጤታማነቷ ትልቅ 
ሚና ተጫውተዋል። ‹‹አቅም እንዳለኝ ስለተመለከቱ 
በደንብ ተጭነው ያሠሩኝ ነበር›› በማለትም ሁኔታውን 
ታስረዳለች። አዲስ አበባ ፖሊስ ክለብ የመጀመሪያው ሴት 
እና ወንድ ቦክሰኞችን የያዘ ክለብ በመሆኑ ትልቅ ምስጋና 
ይገባዋልም ትላለች። 

በቦክስ ስፖርት ሁሌም ዝግጅት ላይ መሆን ግዴታ 
ቢሆንም ለውድድር ሲሆን ግን ያለው ጫና ከፍ እንደሚል 
ታወሳለች። ለውድድርና ከውድድር በኋላ የሚሠሩ 
ልምምዶች ቢኖሩም ከአክራው ውድድር በፊት 15 
የዝግጅት ቀናት ብቻ ነበራቸው። የመጣው ውጤትም 
ብሔራዊ ቡድን ከመግባታቸው በፊት የክለብ አሠልጣኞች 
የሚሰጡት ሥልጠናና በግል የሚደረጉ ልምምዶች 
አስተዋፅዖ አለው። ብሔራዊ ቡድን የነበሩት አሠልጣኞችና 
የተመረጡት ስፖርተኞች ብቃት ያላቸው መሆኑና የቡድኑ 
የነበረው ጥሩ መንፈስ ሌላው ሊጠቀስ የሚችል ጉዳይ 
ነው። በውድድሩ ስፍራ የነበረውን ከፍተኛ ሙቀት 
በመቋቋም የተመዘገበው ውጤት የአሠልጣኞቹና የቡድኑ 
አባላት ያልተቋረጠ የሞራል ድጋፍም ነው። ብዙም ነገር 
ባልተሟላበት ሁኔታ ይሄ ውጤት መመዝገቡ፤ ከዚህም 
የበለጠ ከባድ ነገር ቢመጣ መወጣትና ምቹ ነገር ቢፈጠር 
የተሻለ ውጤት ማምጣት እንደሚቻልም ያመላክታል 
ትላለች። 

በውድድሩ የወርቅ ሜዳሊያ ያጠለቀችው ሦስት 

ጨዋታዎችን ከአልጄሪያ፣ ከዴሞክራቲክ ኮንጎ እና 
በፍጻሜው የሞሮኮ ተጋጣሚዎቿን በማሸነፍ ነው። 
‹‹ሁሉም ጨዋታዎች ከባድ ቢሆኑም አልከበዱኝም›› 
የምትለው ቤተልሔም ከሁሉም በላይ የኮንጎዋ ቡጢኛ 
በጥቂቱም ቢሆን እንደተፎካከረቻትና በብልጠት አሸንፋ 
ወደ ፍጻሜ ማለፏን ታስታውሳለች። 

በብሔራዊ ቡድን የመመረጥ ዕድልን ስታገኝ ይህ 
የመጀመሪያዋ ባይሆንም ውጤት ያመጣችበት የመጀመሪያ 
ውድድሯ ነው። ለኦሊምፒክ ማጣሪያ ሴኔጋል ላይ 
በተካሄደው ውድድር በ50 ኪሎ ግራም ተሳትፋ ውጤት 
ባይቀናትም ትልቅ ልምድ ልታገኝበት ችላለች። ያገኘችው 
ልምድ ውድድሩን አክብዳ እንዳትመለከተውና ለድል 
እድትበቃ ከፍተኛውን ሚና ተጫውቷል። ማጣሪያዎቹን 
አልፋ በፍጻሜ ለወርቅ ስትፋለም ያለው ጫና ከባድ 
ቢሆንም እንደምታሸንፍ እርግጠኛ ነበረች። በውድድር ላይ 
የልምድ ጉዳይ ቀዳሚው ሲሆን የሠሩትን ነገር ተግባራዊ 
በማድረግ ውጤትን ማስመዝገብ ይቻላል። ዕድል 
ያለማግኘትና የልምድ ማነስ ካልሆነ በስተቀርም በርካታ 
አቅም ያላቸው ሴት ቦክሰኞች መኖራቸውንና በትንሽ 
የቡድን አባላት የተመዘገበው ውጤት የሚያበረታታ 
እንደሆነም ነው የምትገልጸው። 

ኢትዮጵያውያን ቦክሰኞች በቴክኒክ የላቁ እንደሆኑና 
በዳኛ ተፅዕኖና በልምድ ማነስ በሚሠሩ የቴክኒክ ጥፋቶች 
እንደሚሸነፉም ታዝባለች። አሁን የተመዘገበው ውጤት 
ለሷ በር ከፋች በመሆኑ ይህንኑ ተጠቅማ የኦሊምፒክ 
ማጣሪያን በማለፍ በፓሪስ ኦሊምፒክ ውጤት ማምጣት 
እቅዷ እንደሆነም በራስ መተማመን ትናግራለች። 

የቦክስ ስፖርት ሴቶችም ከሠሩ ውጤታማ 
የሚሆኑበትና ብዙ ነገሮችን ሊያስተምር የሚችል በመሆኑ 
የሚሰጠው ግምት መቀየር እንደሚኖርበት ትናገራለች። 

ቀጣይነት ያለው ውጤት እንዲመጣ ክለቦች የሴት ቡድንን 
እያቋቋሙ፣ ፌዴሬሽንም አቅሙ በሚፈቅደው መጠን 
የሚያደርገው ድጋፍ ቢኖርም መንግሥት ለስፖርቱ 
የሚሰጠው ትኩረት ግን ከዚህ ከፍ ሊል ይገባልም ባይ 
ነች። 
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